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    กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจอินโดนี เซีย  (The Coordinating Ministry  for  Economic
Affairs)  ประชุมร่วมกับบริ ษัท PT.  Surveyor Indonesia เพื� อปรับปรุง National  Dashboard 
ถือเป�นก้าวสําคัญในการเตรียมความพร้อมสําหรับการส่งออกสินค้าของอินโดนี เซียให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยสินค้าที�ปลอดจากการตัดไม้ ทําลายป�า  (EUDR) ของสหภาพยุโรป ที�ประชุมหารือ
เ กี� ยวกับแผนการดําเนินการที� เป�นรูปธรรม การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับที�มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตให้สามารถปรับตัวเข้า กับมาตรฐานที� กําหนด
โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์หลักที�มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น กาแฟ ไม้แปรรูป
ยางพารา โกโก้  เนื� อสัตว์  ถั� ว เหลือง และน�ามันปาล์ม ซึ� งการดําเนินการเหล่านี� ไม่ เพียงแต่จะช่วยให้
สินค้าอินโดนี เซียเข้า ถึงตลาดสหภาพยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสนับสนุนความยั� งยืนและ
การอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมที� เป�นเป�าหมายหลักของ EUDR นอกจากนี�  ยั งสร้างความเชื� อมั�นให้ กับ
ผู้บริ โภคในระดับสากลว่าผลิตภัณฑ์ที�มาจากอินโดนี เซียมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสิ� งแวดล้อม
อย่างแท้จริง  โดยมี บุคคลสําคัญเข้าร่วม อาทิ  นาย Eddy Abdurrachman ประธานกรรมการ
หน่วยงานบริหารจัดการกองทุนปาล์มน�ามัน (Palm Oil  Plantation Fund Management Agency:
BPDPKS) นาย Kabul  Widjajanto รักษาการผู้ อํานวยการฝ�ายหุ้นส่วน BPDPKS นาย Rizal  A.
Lukman ประธานสภาประเทศผู้ผลิตน�ามันปาล์ม (Council  of  Palm Oil  Producing Countr ies:
CPOPC) และนาย Sandry Pasambuna ประธานกรรมการบริ ษัท PT.  Surveyor Indonesia 

     นาย Eddy ได้ย�า ถึงความมุ่ งมั�นของอินโดนี เซียในการปฏิบั ติตามมาตรฐานสากล ควบคู่ ไปกับ
การปกป�องผลประโยชน์ของชาติ  โดยระบุว่า  อินโดนี เซียพร้อมที�จะปรับตัวเข้า กับข้อกําหนด EUDR
ในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ เชิงกลยุทธ์ของอินโดนี เซีย  ด้วยการเตรียม National
Dashboard ที� ทําหน้าที� เป�นสะพานเชื� อมระหว่างอินโดนี เซียและสหภาพยุโรปเกี�ยวกับข้อกําหนด
ของ EUDR โดยบริ ษัท PT.  Surveyor Indonesia ไ ด้รับแต่งตั� งให้ เป�นผู้ ดํา เนินการปรับปรุง  
National  Dashboard ตามระเบียบข้อบัง คับของรัฐบาลหมายเลข 52 ป�  2023 รวมถึงการแก้ไข
ระเบียบข้อบัง คับของรัฐบาลหมายเลข 26 ป�  2021 และกฎหมายหมายเลข 59 ป�  2004 ว่าด้วย
แผนพัฒนาแห่งชาติระยะยาว 2568 – 2588 ทั� งนี�  นาย Sandry ประธานกรรมการบริ ษัท 
PT.  Surveyor Indonesia ไ ด้แสดงความพร้อมและยืนยันว่าบริ ษัทจะมุ่ งมั�นที� จะรับรองความโปร่งใส
และการปฏิบั ติตาม EUDR เพื� อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อินโดนี เซีย
ในตลาดโลก การดําเนินการนี� ไม่ เพียงจะช่วยสร้างความเชื� อมั�นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อินโดนี เซีย
แต่ยังช่วยส่งเสริมความยั� งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ� งแวดล้อมอีกด้วย

ที�มา:  l iputan6.com วันที�  2  ตุลาคม 2567
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    เ มื� อ วันที�  2  ตุลาคม 2567 นาย Zulkif l i  Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
อินโดนี เซีย  ไ ด้ เป�ดเผยในงานทอล์คโชว์  'Celebrating The Farmers Behind Your
Favorite Nespresso Coffee from Indonesia '  ที� จัดขึ�น  ณ กรุงจาการ์ตาว่า  กาแฟจะเป�น
สินค้าที�มีความสาํคัญสูงสุดในการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนาํของ
นาย Prabowo Subianto อินโดนี เ ซียเป�นประทศหมู่ เกาะที�มีความหลากหลายทาง
การเกษตร มี ชื� อเสียงในระดับโลกด้านคุณภาพของเมล็ดกาแฟ รัฐบาลมีแผนที�จะจัดลําดับ
ความสาํคัญของกาแฟในตลาดการค้าโลก เพื� อเพิ�มผลผลิตกาแฟของประเทศ และมุ่ งหวัง
ที�จะสร้างโอกาสให้ เกษตรกรสามารถเข้า ถึงตลาดที�ก ว้างขึ�น  นอกจากนี�  รัฐบาลยังให้
ความสาํคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื� นๆ เช่น มะพร้าวและโกโก้  ซึ� งจะเป�นศูนย์กลาง
ของยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่

    รมว.  Zulkif l i  ไ ด้ใ ห้ ข้อมูลเพิ�มเ ติมว่า เขาได้เสนอแผนการให้ กับนาย Prabowo 
โดยมุ่ง เน้นไปที�สินค้าโภคภัณฑ์หลัก เช่น กาแฟ โกโก้  กานพลู  และพืชผลอื� นๆ เพื� อเพิ�ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตในแต่ละภูมิภาค รัฐบาลมีแผนที�จะจัดตั� งกลุ่มการเกษตรที�
เ ชี�ยวชาญในสินค้าแต่ละประเภท และให้การสนับสนุนที� เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของเกษตรกร นอกจากนี�  การปลูกข้าวบนพื� นที�ขนาดใหญ่  ซึ� ง ก่อนหน้านี� มักกระจุกตัวอยู่ ใน
ชวาและสุมาตรา มีแผนจะขยายไปยังปาป�ว  ซึ� ง มีศักยภาพในการปลูกข้าวเกือบ 2 ล้านตัน
นอกจากนี�  รัฐบาลวางแผนที�จะพัฒนาการปลูกข้าวโพดและอ้อยในปาป�วด้วย รมว.  Zulkif l i
ไ ด้ใ ห้ความมั�นใจกับผู้ประกอบการกาแฟว่า กาแฟจะยังคงมีความสาํคัญควบคู่ ไปกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื� นๆ ภายใต้การนําของ Prabowo โดยมีเป�าหมายสนับสนุน
การเติบโตและการเข้า ถึงตลาดในระดับนานาชาติ  ซึ� งจะช่วยเพิ�มโอกาสให้ กับเกษตรกร
และสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจในประเทศ ความมุ่ ง มั�นนี� ไม่ เพียงแต่จะช่วยสนับสนุน
เกษตรกร แต่ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและเพิ�มความสามารถในการ
แข่ง ขันของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอินโดนี เซียในตลาดโลกได้อีกด้วย

ที�มา:  mediaindonesia.com วันที�  2  ตุลาคม 2567

สมัย PRABOWO กระทรวงการค้าจัดกาแฟเป�นสนิค้าสาํคัญ
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https://mediaindonesia.com/economic/705832/menteri-perdagangan-buat-kopi-akan-jadi-prioritas-di-masa-anggaran-prabowo%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


    เ มื� อ วันที�  2  ตุลาคม 2567 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and Agriculture
Organization of  the United Nations:  FAO) ร่วมกับสาํนักงานประธานาธิบดีแห่ง อินโดนีเซีย  (Off ice
of  the Presidential  Staff  of  the Republ ic  of  Indonesia:  KSP) และกระทรวงประสานงานกิจการ
เศรษฐกิจอินโดนี เ ซีย (The Coordinating Ministry  for  Economic Affairs)  เป�ดตัวโครงการฟ�� นฟู
เกษตรกร (The Farmer Regeneration Program) พร้อมกับการประชุมอาหารโลก (The World Food
Forum: WFF) ซึ� ง มุ่ ง เ น้นถึงความสาํคัญของการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที� นําโดยเยาวชน 
เพื� อเสริมสร้างความมั�นคงทางอาหารในประเทศ โครงการนี� มี วัตถุประสงค์เพื� อ รับมือกับความท้าทาย
ที� สําคัญของภาคเกษตรกรรมของอินโดนี เซีย  ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  (BPS)  ระบุ ว่า  
ในป�  2566 เกษตรกรชาวอินโดนีเซียมากกว่าร้อยละ 80 มีอายุ  40 ป�ขึ�นไป สร้างความกังวลเกี�ยวกับ
อนาคตของภาคเกษตรกรรมในประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของเยาวชน จึงมี
ความสําคัญยิ�ง  เนื� องจากจะช่วยเพิ�มขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในภาคเกษตรกรรม
โครงการนี� ไม่ เ พียงแต่จะช่วยสร้างความยั� ง ยืนให้ กับภาคเกษตรกรรม แต่ยังส่ง เสริมการพัฒนาที�ยั� งยืน
ในด้านอาหารและการเกษตรของอินโดนี เซียในระยะยาว ซึ� งจะส่งผลดีต่ออนาคตของประเทศโดยรวม

     ดังนั�น  โครงการฟ�� นฟูเกษตรกรจึงมุ่ ง เน้นการดึงดูดเยาวชนที� มีความสามารถเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม
ผ่านการสร้างนวัตกรรมและการเกษตรที� ทันสมัย โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝ�กอบรมที�มีคุณภาพ
เพื� อเพิ�มทักษะและความรู้ให้ กับเยาวชน โดยใช้นวัตกรรม เครื� องมือดิ จิ ทัล และเทคนิคการปรับตัว
ที� เหมาะสม นอกจากนี�  โครงการนี�ยั งมีแผนจัดตั� งศูนย์ฝ�กอบรมและศูนย์กลางเครือข่ายสาํหรับเยาวชน 
เพื� อให้ข้อมูล  เครือข่าย และทรัพยากรที� จําเป�นสาํหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในภาคการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป�ดตัวโครงการครั� งแรกในที�ประชุมอาหารโลก ป�  2566 (World Food Forum 2023)
ณ กรุงโรม นาย Moeldoko ผู้บ ริหาร KSP ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนอินโดนีเซีย  เน้นย�า ถึง
ความจําเป�นเร่ง ด่วนในการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในภาคเกษตรกรรม เพื� อสานต่อวิสัยทัศน์ ด้านความยั� งยืน
อีกทั� ง ยังมีการเป�ดตัว World Food Forum Indonesia ซึ� ง เป�นแพลตฟอร์มที� นําโดยเยาวชนของ
อินโดนีเซียที�มุ่ งส่ง เสริมการดําเนินการในท้องถิ�นเพื� อสร้างระบบอาหารที�ยั� ง ยืน ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและ
โครงการที�นาํโดยชุมชน ช่วยเสริมสร้างความยั� ง ยืนในภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหารในอินโดนี เซีย
การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่จะเป�นกุญแจสาํคัญในการสร้างระบบเกษตรกรรมที�มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในอนาคต

ที�มา:  Tempo วันที�  2  ตุลาคม 2567
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FAO เป�ดตัวโครงการฟ�� นฟูเกษตรกรชาวอินโดนเีซยี



    เ มื� อ วันที�  1  ตุลาคม 2567 กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) ร่วมกับองค์การอาหาร
และการเกษตร (FAO) และ Infof ish จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (The Asia Pacif ic
regional  meeting)  ที� จังหวัดบาหลี โดยมี วัตถุประสงค์เพื� อสนับสนุนการขยายการเข้า ถึงตลาด
สําหรับผลิตภัณฑ์ประมงของชาวประมงพื� นบ้านขนาดเล็ก (Small-scale f isher ies)  นาย Lotharia
Latif  อธิบดีกรมจับสัตว์น�า  กล่าวว่า อินโดนี เซียเป�นหนึ� งในผู้ผลิตหลักในอุตสาหกรรมประมงและ
การเพาะเลี�ยงสัตว์น�า  มีการผลิตคิดเป�นร้อยละ 7 ของการผลิตการประมงทั� วโลก และเน้นถึง
ศักยภาพของอินโดนีเซียในภาคการประมง และหวังว่าข้อตกลงทางการค้าที� เ กี� ยวข้องกับการทํา
ประมงพื� นบ้านขนาดเล็กจะมีบทบาทสาํคัญและได้ รับการรับฟ�งในเวทีระหว่างประเทศ ในโอกาส
เดียวกัน นาย Rajendra Aryal  Kumar ผู้แทน FAO ประจําอินโดนี เซียและติมอร์  เลสเต ได้ชื� นชม
ความร่วมมือระหว่าง KKP และ Infof ish ที� ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พร้อมเรียกร้องให้ กิจกรรมนี� เป�นช่องทางในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะในด้านการค้า
ผลิตภัณฑ์ประมงที� เ กิดจากการทําประมงพื� นบ้านขนาดเล็ก ซึ� งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที�ยั� งยืน
ในภาคการประมงของอินโดนี เซีย

    การประชุมเชิงปฏิบั ติการในหัวข้อ  “โอกาสและความท้าทายในประเด็นทางเศรษฐกิจและ
หลังการเก็บเกี�ยวที� เ กี� ยวข้องกับการเข้า ถึงตลาดสาํหรับผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี�ยงสัตว์น�า”
ในครั� ง นี� เป�นการติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ FAO ที� จัดขึ�นระหว่างวันที�
17 -  19 ตุลาคม 2566 โดยมี เป�าหมายในการทําความเข้าใจมาตรการสนับสนุนการประมงในบริบท
ของเอเชีย ส่ง เสริมความเข้าใจร่วมกันและหารืออย่างสร้างสรรค์เ กี� ยวกับความท้าทายและโอกาสที�
ประเทศในภูมิภาคเผชิญในกิจกรรมหลังการเก็บเกี�ยวในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี
การนําเสนอจากตัวแทนของประเทศสมาชิก FAO ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�ก ซึ� งจะทําการอธิบาย
เกี�ยวกับการประมงทางทะเล รวมถึงขั�นตอนและกลยุทธ์ในข้อตกลงทางการค้าสําหรับผลิตภัณฑ์
ประมงที�ยั� งยืน นอกจากนี�  ยั งมีการอภิปรายเกี�ยวกับการศึกษาหลังการเก็บเกี�ยวที� เ กี� ยวข้องกับ
การค้าผลิตภัณฑ์ประมง ตลอดจนความท้าทายที� ต้องเผชิญในการเพิ�มการเข้า ถึงตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี�  โดยการประชุมดังกล่าวจะช่วยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเพื� อการพัฒนาที�ยั� งยืนในภาคการประมง การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในภูมิภาคนี�
จะช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถแบ่งป�นข้อมูลและประสบการณ์  เพื� อปรับปรุงการเข้า ถึงตลาดและ
ส่งเสริมการพัฒนาที�ยั� งยืนในภาคประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ� งขึ�น

ที�มา:  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง วันที�  2  ตุลาคม 2567

KKP ผลักดันการเข้าถึงตลาดประมงสาํหรบัชาวประมงรายยอ่ยในเอเชยีแปซฟิ�ก
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    เมื� อ วันที�  3  ตุลาคม 2567 นาย Ar ief  Prasetyo Adi  ประธานกรรมการบริหาร
สํานักงานอาหารแห่งชาติ  (Bapanas)  ไ ด้ชี�แจงว่าความพยายามของรัฐบาลในการแจกจ่าย
ความช่วยเหลือด้านอาหาร ( ข้าว)  ถือเป�นกลยุทธ์ ที�มีประสิทธิผลในการลดอัตราเ งินเฟ�อ
โดยเฉพาะในภาคอาหาร ซึ� ง ตั� งแต่ต้นป�  2567 เป�นต้นมา Bapanas ได้คาดการณ์ว่าราคา
อาหารอาจเพิ�มขึ�น  และได้ดําเนินมาตรการควบคุมต่างๆ ซึ� งหนึ� งในนั�นคือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสาํรองอาหารของรัฐบาล (Government Food Reserves:  CPP)
โดยรัฐบาลได้แจกจ่ายข้าวมากกว่า 1.5 ล้านตันทั� ว อินโดนีเซีย โดยในระยะแรก 
(มกราคม-มีนาคม 2567) จํานวน 659,131 ตันระยะที�  2  ( เมษายน-มิถุนายน 2567)
จํานวน 653,356 ตัน และระยะที�  3  (สิงหาคม 2567) จํานวน 218,171 ตัน การแจกจ่าย
เหล่านี� มี วัตถุประสงค์เพื� อควบคุมราคาอาหารและช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเ งินเฟ�อ
มุ่ ง เ น้นให้ความช่วยเหลือประชาชนที� ต้องการอาหารที� เข้า ถึงได้  ในราคาที� เหมาะสม

    ข้อมูลล่าสุดจากสาํนักงานสถิติแห่งชาติ  (BPS)  ระบุ ว่า  อัตราเ งินเฟ�อของประเทศใน
เดือนกันยายน 2567 อยู่ ที� ร้อยละ 1.84 โดยมีส่วนประกอบของราคาที�ผันผวน เช่น ข้าว
พริกป�น และกระเทียม ซึ� ง มีบทบาทสาํคัญในอัตราเ งินเฟ�อที�อยู่ ที� ร้อยละ 0.23 ตัวเลขนี�
ยังคงอยู่ ในช่วงเป�าหมายเ งินเฟ�อของรัฐบาลที� ตั� งไ ว้ระหว่างร้อยละ 1.5 -  3.5 โดยเฉพาะ
อัตราเ งินเฟ�อข้าวที� รายงานในเดือนกันยายนลดลงจากร้อยละ 0.31 เหลือเพียงร้อยละ
0.05 แสดงให้ เ ห็นว่าดําเนินการเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลในการกระจายความช่วยเหลือ
ด้านอาหารข้าวในเดือนสิงหาคม 2567 มีประสิทธิภาพในการลดอัตราเ งินเฟ�อและรักษา
เสถียรภาพด้านราคา นโยบายนี� ถือว่ามีบทบาทสาํคัญในการรักษากําลังซื� อของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที� ไ ด้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาอาหาร การดําเนิน
การนี� จึง เป�นส่วนสาํคัญในการสนับสนุนความมั�นคงทางอาหารและสร้างความมั�นใจให้ กับ
ประชาชนในช่วงเวลาที�มีความท้าทายทางเศรษฐกิจ

ที�มา:  Antar  วันที�  3  ตุลาคม 2567

BAPANAS ใหค้วามช่วยเหลือด้านขา้วตามแผนลดอัตราเงินเฟ�อ
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    กระทรวงเกษตร อินโดนี เซียอยู่ระหว่างดําเนินโครงการสร้างนาข้าวแหล่งใหม่  เพื� อรับมือกับ
ป�ญหาพื� นที� เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื� อง  โดยมีข้อมูลระบุ ว่า  พื� นที� เกษตรกรรมในประเทศ
ลดลงประมาณ 50-70 เฮกตาร์ ต่อป�  ป�จจุบันมีพื� นที� เกษตรกรรมอยู่ ทั� งหมดกว่า 45 ล้านเฮกตาร์
และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื� อง  นาง Int i  Pert iwi  Nashwari  ผู้ อํานวยการฝ�ายเมล็ดพันธุ์พืช
ได้ชี�แจงว่า  โครงการสร้างนาข้าวแหล่งใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินงานใน จ.กาลิมันตันกลาง และ
จ.ปาป�วใต้  โดยมี เป�าหมายที�จะเพิ�มผลผลิตข้าวและรักษาความมั�นคงด้านอาหารของประเทศ
การดําเนินงานนี� ไม่ เพียงแต่จะช่วยเพิ�มพื� นที� เพาะปลูก แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในพื� นที� ที�มีการดําเนินโครงการ จะเพิ�มโอกาสในการจ้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในท้องถิ�น  นอกจากนี�  ยั งช่วยให้ประชาชนมีการเข้า ถึงอาหารที� เพียงพอและมี คุณภาพ
ส่งเสริมความยั� งยืนในภาคเกษตรกรรมของประเทศ

    รัฐบาลอินโดนี เซียเตรียมดําเนินโครงการสร้างนาข้าวที�ครอบคลุมพื� นที�  1  ล้านเฮกตาร์ ใน
เมือง Merauke จ.ปาป�วใต้  โดยจะเริ�ม ดําเนินการในป�  2568 ซึ� งจะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ ในทุกขั�นตอนของการเกษตร ตั� งแต่การจัดการที� ดิน การปลูก จนถึงการเก็บเกี�ยว
เพื� อเพิ�มประสิทธิภาพและผลผลิตในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี�  ยั งมี เป�าหมายในการดึงดูด
เยาวชนเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม โดยกระทรวงเกษตรได้รวบรวมชุมชนเยาวชนเพื� อระดมเคลียร์
พื� นที� เกษตรกรรม พร้อมทั� ง เพิ�มความเข้มข้นของการผลิตและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้าน
เกษตรกรรมให้ กับเยาวชน การดําเนินการเหล่านี�มี เป�าหมายเพื� อสร้างอนาคตที�ยั� งยืนและมั�นคง
สําหรับการผลิตอาหารของประเทศ โดยช่วยเสริมสร้างความมั�นคงทางอาหารและเป�ดโอกาส
ให้ เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตรกรรม ซึ� งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ
ความยั� งยืนของประเทศในระยะยาว

ที�มา:  Detik  Sumut วันที�  3  ตุลาคม 2567

พื�นที�เกษตรกรรมในอินโดนเีซยีลดลงกว่าป�ละ 70,000 เฮกตาร์
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     ในโอกาสวันโรคพิษสุนัขบ้าโลกป�  2024 (The commemoration of  World Rabies Day
2024) กระทรวงเกษตร อินโดนี เซียได้ จัดงาน "JAWARA 2029" (Rabies Free Java 2029)
โดยมี เป�าหมายในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าบนเกาะชวาภายในป�  2572 ผ่านการดําเนินการตาม
กลยุทธ์  7  ขั�นตอนที� เ กี� ยวข้องกับภาครัฐ  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ นาย Agung Suganda
อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ได้ย�า ว่างาน JAWARA 2029 ไม่ ใช่ความรับผิดชอบของ
รัฐบาลเพียงอย่างเ ดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยกระทรวงเกษตรตั� ง เป�า
ฉีดวัคซีนให้ กับประชากรสุนัขในพื� นที� เสี�ยงถึงร้อยละ 70 ซึ� งความสําคัญของโครงการนี�อ ยู่ ที� การ
รายงานกรณีสุนัขกัดและการควบคุมจํานวนสุนัขจรจัด สําหรับขั�นตอนเชิงกลยุทธ์  7  ขั�นตอน
ได้แก่  1.  การประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ 2.  การควบคุมและจัดการประชากรสุนัขใน
พื� นที�  3 .  การรณรงค์ให้ความรู้  และสร้างความตระหนักรู้ ให้ ชุมชนเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  
4.  การฉีดวัคซีนให้ กับสุนัขในพื� นที� เสี�ยง  5.  การเฝ�าระวัง  ติดตาม และรายงานกรณีมีการติดเชื� อ
6.  การสร้างระบบรายงานกรณีสุนัขกัด (TAKGIT)  และ 7.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษา
และสนับสนุนการแก้ไขป�ญหา การดําเนินงานตามแผนนี�ห วัง ว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในเกาะชวา และส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพให้ กับประชาชนและสัตว์ เ ลี� ยง
ในพื� นที�อย่างยั� งยืน

    ขณะเดียวกัน นาย Bey Machmudin ผู้ ว่าราชการ จ.ชวาตะวันตก ได้สนับสนุนความพยายาม
ในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเ ต็มที�  โดยยืนยันบทบาทของ จ.ชวาตะวันตกในฐานะผู้พิ ทักษ์
แนวหน้าในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชวา เขากล่าวว่า “เรามุ่ งมั�นที� จะสร้างความมั�นใจว่า
ชาวชวาทุกคนจะปราศจากภัยคุกคามจากโรคพิษสุนัขบ้า” นอกจากนี�  กิจกรรมนี�ยั ง เน้นการฉีด
“วัคซีนเชิงสัญลักษณ์” เพื� อสร้างความตระหนักรู้หรือส่ง เสริมการรณรงค์ในการฉีดวัคซีน
ใน จ.บาหลีและจ.นูซาเต็งการาตะวันตก ซึ� ง ทั� งสองจังหวัดนี�ยั งคงเผชิญกับกรณีโรคพิษสุนัขบ้า
ในระดับสูง  โดยคาดว่าโครงการ Jawara 2029 จะเป�นต้นแบบให้ กับจังหวัดอื� นๆ ที�ช่วยสนับสนุน
อินโดนี เซียให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในป�  2572 ด้วยความพยายามนี�  หวัง ว่าเป�าหมายการ
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชวาสามารถเป�นจริงไ ด้  ด้วยการประสานงานระหว่างภาคส่วนที�มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ� งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้ กับประชาชนและ
สัตว์ เ ลี� ยงในพื� นที�

ที�มา:  กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ วันที�  3  ตุลาคม 2567

กระทรวงเกษตรมุ่งสู ่JAWARA ชวาปลอดโรคพษิสนัุขบา้ภายในป� 2572
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    ตลาดหลักทรัพย์ อินโดนี เซีย  ( Indonesia Stock
Exchange:  IDX) รายงานว่าการซื� อขายแลกเปลี�ยน
คาร์บอนในอินโดนี เซียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะหลังการก่อตั� ง  Indonesia Carbon
Exchange ( IDXCarbon) อย่างเป�นทางการเมื� อ วันที�
26 กันยายน 2566 จํานวนผู้ ใช้บริการแลกเปลี�ยน
คาร์บอนเพิ�มขึ�นจาก 16 ราย เป�น 81 ราย แสดงให้
เห็นถึงความสนใจที� เพิ�มขึ�นจากผู้ เข้าร่วมตลาด
เมื� อเปรียบเทียบกับตลาดคาร์บอนในเอเชีย  
ตลาดคาร์บอนของอินโดนี เซียมีปริมาณการซื� อขาย
สูงกว่าอย่างมีนัยสํา คัญ โดยมีบันทึกการซื� อขาย
ใบอนุญาตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�มีปริมาณ
รวมถึง 600,000 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์  ขณะที�
ตลาดของญี� ปุ�นมีการซื� อขายอยู่ ที�  502,811 ตัน และ
มาเลเซียอยู่ ที�  190,351 ตัน การเติบโตนี� ถือเป�น
สัญญาณที� ดีสําหรับอนาคตของตลาดคาร์บอน
ในอินโดนี เซียในระดับภูมิภาคและการส่งเสริม
ความยั� งยืนในระดับประเทศ

    นาย Iman Rachman ประธานผู้ อํานวยการ IDX
ได้ชี� ให้ เห็นถึงศักยภาพของการแลกเปลี�ยนคาร์บอน
ในอินโดนี เซียเมื� อ เปรียบเทียบกับตลาดคาร์บอนใน
มาเลเซียและญี� ปุ�น  โดยการซื� อขายในอินโดนี เซียมี
แนวโน้มที�จะเติบโตมากขึ�น  หากได้รับการสนับสนุน
จากหลายฝ�ายในการพัฒนาตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ�น
ป�จจุบันการแลกเปลี�ยนคาร์บอนในอินโดนี เซียถือ
เป�นตลาดรอง หมายถึง IDX จะทําการซื� อขายเฉพาะ
ปริมาณที�มีอยู่ ในตลาดเท่านั�น  นอกจากนี�  IDX
มีแผนที�จะพัฒนาระบบที�มีอยู่ ให้ ดียิ� งขึ�น  โดยเฉพาะ
การรองรับการทําธุรกรรมขนาดใหญ่  และการจัดการ
กับใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(SPE-GRK) เพื� อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตและ
เพิ�มความน่าสนใจให้ กับนักลงทุนในตลาดนี�

ธุรกรรมการแลกเปลี�ยนคารบ์อนอินโดนเีซยีแซงหน้าญี�ปุ�น

สรา้งประวัติศาสตรใ์หมใ่นตลาดสิ�งแวดล้อม!
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 ป�จจุบัน การซื� อขายคาร์บอนในภาคไฟฟ�า
ของอินโดนี เซียคาดว่าจะเชื� อมโยงกับ
Apple Gatr ik  ของกระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรแร่  (ESDM) เพื� อ อํานวยความ
สะดวกในการซื� อขายในวงกว้าง ในช่วงป�แรก
ของการดําเนินงานตั� งแต่ วันที�  26 กันยายน
2566 IDXCarbon บันทึกการเพิ�มขึ�นของ
จํานวนใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (SPE-GRK) จาก 459,953 ตัน CO2e
เป�น 613,894 ตัน CO2e และมูลค่าธุรกรรม
เพิ�มขึ�นจาก 29,210 ล้านรูเป�ยห์  เป�น 37,060
ล้านรูเป�ยห์  โดยจากปริมาณธุรกรรมทั� งหมด
มีการใช้  CO2e จํานวน 420,029 ตัน ซึ� งแสดง
ให้ เห็นถึงความตระหนักรู้ของสาธารณชนและ
ความเข้าใจที� เพิ�มขึ�นเ กี� ยวกับความสําคัญของ
การแลกเปลี�ยนคาร์บอนในการต่อสู้ กับ
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป�น
สัญญาณที� ดี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสี เขียว
ในอนาคตและการสร้างความยั� งยืนในด้าน
สิ� งแวดล้อม นอกจากนี�  การเชื� อมโยงกับ
ระบบใหม่ๆ เช่น Apple Gatr ik  จะช่วยเพิ�ม
ประสิทธิภาพและขยายขอบเขตของการ
ซื� อขายคาร์บอนในประเทศอย่างต่อเนื� อง

ที�มา: KATA DATA วันที� 3 ตุลาคม 2567



 หมายเหตุ  

APPLE GATRIK (Apl ikasi  Pengelolaan Energi  Listr ik)  คือ ระบบการจัดการพลังงาน
ไฟฟ�าที� พัฒนาขึ�นโดยกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ อินโดนี เซีย  เพื� อ ติดตามและ
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ�าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเพิ�มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบนี�สามารถเชื� อมโยงกับการซื� อขาย
คาร์บอน เพื� อช่วยให้การค้าคาร์บอนมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ� งขึ�น  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภาคไฟฟ�าสามารถเข้า ถึงข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซได้อย่าง ง่ายดาย
ทําให้สามารถวางแผนและตัดสินใจในเรื� องการลดการปล่อยก๊าซได้ดียิ� งขึ�น

1.

CO2e ย่อมาจาก "carbon dioxide equivalent"  หมายถึง การวัดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทั� งหมดในรูปแบบที� เ ทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์  โดยจะใช้ ค่า
เฉลี�ยของศักยภาพการทําให้ เ กิดภาวะเรือนกระจก (Global  Warming Potential :
GWP) ของก๊าซแต่ละชนิด เช่น มี เทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์  (N2O) เพื� อ
เปรียบเทียบว่าก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากน้อยเพียงใด การใช้  CO2e จึงช่วยให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกได้อย่างครอบคลุมและง่ายมากขึ�นในการจัดการ
และลดการปล่อยก๊าซต่างๆ ในระดับโลก

2.
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    เ มื� อ วันที�  5  ตุลาคม 2567 นาย Sungkunen Tarigan ประธานกลุ่มเกษตรกรหมู่ บ้าน Kuta Jurung
เขต Del i  Serdang จ. สุมาตราเหนือ เป�ดเผยว่า การเพิ�มขึ�นของราคายางพาราในช่วงสองเดือนที�ผ่านมา
เป�นผลมาจากอุปทานที�ลดลงทั� วโลก ส่งผลให้ เกษตรกรในอินโดนี เซียเริ�มหันกลับมาทําสวนยางอีกครั� ง
ราคายางที� เพิ�มขึ�นจากกิโลกรัมละ 10,000 รู เป�ยห์ เป�น 13,000 รู เป�ยห์  ถือเป�นโอกาสดีสําหรับเกษตรกร
ที� เคยเผชิญกับป�ญหาราคายางที�ตกต�าถึง  4,000 รู เป�ยห์/ กิโลกรัม นอกจากนี�  การเปลี�ยนแปลงพื� นที�
สวนยางไปเป�นสวนปาล์มน�ามันและพืชผลอื� นๆ เ กิดขึ�นอย่างแพร่หลาย ทําให้ เกษตรกรหลายราย
ลดขนาดสวนยางลง ซึ� งอาจส่งผลต่ออุปทานในอนาคต อย่างไรก็ตาม การกลับมาทําสวนยางของ
เกษตรกร อาจช่วยฟ�� นฟู อุตสาหกรรมนี�และเพิ�มเสถียรภาพให้ กับราคายางในระยะยาว

    ขณะเดียวกัน นาย Edy Irwansyah รองประธานกรรมการสมาคมผู้ผลิตยางอินโดนี เ ซีย (Gapkindo)
จ. สุมาตราเหนือ กล่าวว่าการปรับตัวของราคายางในระดับเกษตรกรที�สู งขึ�น  เ กิดจากการเพิ�มขึ�นของ
ราคายางในตลาดโลกในช่วงสองเดือนที�ผ่านมา โดยเฉพาะในตลาดซื� อขายยางพาราล่วงหน้าในสิงคโปร์
(Sicom) ซึ� งราคายาง TSR 20 ในเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ ที�  150 เ ซ็นต์สหรัฐ/กิโลกรัม เพิ�มขึ�นเป�น 215
เซนต์สหรัฐในช่วงต้นเดือนตุลาคม เนื� องจากอุปทานที�ลดลงจากประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น ไทย อินโดนี เ ซีย
และเวียดนาม ส่งผลให้ช่วงเ ดือนกันยายนเกิดการขาดแคลนอุปทานในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน
ความต้องการยางจากจีนและอินเดีย ซึ� ง เป�นผู้บริ โภคหลักเพิ�มสูงขึ�นเนื� องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลจีนและป�ญหาการขาดแคลนในอินเดีย สถานการณ์ เหล่านี�ส่ งผลทําให้ราคายางปรับตัวสูงขึ�น
อย่างต่อเนื� อง  ทั� งจากการลดลงของการผลิตและการเพิ�มขึ�นของความต้องการในตลาดโลก ซึ� งอาจส่ง
ผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางในระยะยาว แต่ก็สร้างความท้าทายสาํหรับอุตสาหกรรมที� ใช้ยางเป�นวัตถุดิบ
หลักในอนาคตด้วยเช่นกัน

    ป�จจัยสําคัญอีกประการหนึ� ง ที� ส่ งผลต่อการเพิ�มขึ�นของราคายางคือแผนการประกาศใช้กฎหมาย
ว่าด้วยสินค้าที�ปลอดจากการตัดไม้ ทําลายป�า  (EUDR) ของสหภาพยุโรป ซึ� ง กําหนดให้ผู้นาํ เข้าในยุโรป
ต้องมั�นใจว่าผลิตภัณฑ์ที�ซื� อนั�นไม่ ไ ด้มาจากพื� นที� ตัดไม้ ทําลายป�า  โดยก่อนที�จะมีการบังคับใช้  EUDR 
ในช่วงปลายป�  2567 ราคายางเ ริ�มปรับตัวสูงขึ�นเนื� องจากความกังวลเกี�ยวกับอุปทานที�ลดลง อย่างไร
ก็ตาม เ มื� อคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอเลื� อนการมีผลบังคับใช้ของ EUDR จากช่วงปลายป�  2567 เป�น
ปลายป�  2568 ราคายางมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 215 เซนต์สหรัฐ  เป�น 205 เซนต์สหรัฐ แม้จะมี
การปรับตัวลดลง แต่นาย Edy เชื� อ ว่าราคายางจะค่อยๆ เพิ�มขึ�นอีกครั� ง  เนื� องจากอุปทานที�ลดลงใน
ระยะสั�น  แต่ในระยะยาวนั�น  อุปทานมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ�น  เนื� องจากหลายประเทศในแอฟริกากําลัง
เ ริ�มปลูกยางพาราและคาดว่าจะเ ริ�มให้ผลผลิตได้ในป�  2571 ซึ� งอาจช่วยชดเชยการขาดแคลนยางใน
ตลาดได้  ส่งผลให้ราคายางมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในอนาคต

ที�มา:  Kompas วันที�  5  ตุลาคม 2567
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ยางแตะกิโลละ 13,000 รูเป�ยห ์เกษตรกรแหก่ลับมากรดียางอกีครั�ง



    ที�ประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเพื� อกลยุทธ์  "MIDORI"  ครั� ง ที�  5  
จัดขึ�นโดยศูนย์ วิ จัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี� ปุ�น  (Japan International  Research
Center  for  Agricultural  Sciences:  J IRCAS) ระหว่างวันที�  3  -  4  ตุลาคม 2567 ณ เมืองนารา ประเทศ
ญี� ปุ�น  โดยที�ประชุมได้มีการหารือประเด็นความพยายามในการเพิ�มผลผลิตข้าว ที� เป�นหนึ� งในกลยุทธ์ของ
กระทรวงเกษตร นาย Fadjry  Djufry  หัวหน้าหน่วยงานมาตรฐานเครื� องมือการเกษตร (Agricultural
Instrument Standardizat ion Agency:  BSIP)  ผู้แทนอินโดนีเซีย  ไ ด้นาํเสนอแนวทางสาํคัญสาํหรับการ
พัฒนาภาคเกษตรในอินโดนี เซีย  มุ่ ง เ น้นการศึกษาวิจัยเชิง ลึกเกี�ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างการปลูกข้าว
ตอซัง  (Rice Ratoon Cult ivat ion)  กับพันธุ์ข้าวที� โตเร็ว  (Early  Maturing Rice Variet ies)  ซึ� ง เป�นการ
สร้างทางเลือกที�มี ศักยภาพในการเพิ�มผลผลิตและเพิ�มดัชนีการปลูกพืช ( IP)  กลยุทธ์นี� ไม่ เพียงแต่ใช้ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ ข้าวยืนต้นสาํหรับนาข้าวตอซัง  แต่ยังรวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที� โตเ ร็วด้วย ซึ� งสอดคล้องกับ
เป�าหมายของกระทรวงเกษตรในการเพิ�มผลผลิตข้าวของประเทศ

    นาย Fadjry  ไ ด้อภิปรายเกี�ยวกับการจัดการชลประทานในระบบการปลูกข้าวแบบเป�ยกและแห้งสลับ
(Alternate Wetting and Drying:  AWD) รวมถึงการควบคุมโรคไหม้ข้าว ซึ� ง ถือเป�นประเด็นที�สาํ คัญมาก
เพราะการจัดการน�าและการควบคุมโรคมีผลโดยตรงต่อการเพิ�มผลผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั� ง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานข้าวเพื� อรวบรวมข้อมูลเ กี� ยวกับโรคไหม้ข้าวจะช่วยพัฒนาวิธีป�องกันให้มีความเป�นได้
มากขึ�น  รวมถึงการใช้ชีวมวลร่วมกับถ่านหินเป�นเชื� อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ�าเป�นแนวทางที�น่าสนใจ
โดยเฉพาะในพื� นที� ที� ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�า  การใช้ชีวมวลสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมและ
เพิ�มความยั� งยืนในการผลิตพลังงาน การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและบริ ษัท
PT.  PLN เป�นสัญญาณที� ดี ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือ
ที� เป�นประโยชน์ในอนาคต ซึ� งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ� งแวดล้อมในประเทศ

    นอกจากนี�  นาย Fadjry  ยังไ ด้นาํเสนอประเด็นเกี�ยวกับเกษตรดิจิทัลในบริบทของประเทศกําลังพัฒนา
เช่น อินโดนี เซีย  ในสองประเด็นหลัก ได้แก่  การปรับปรุงแนวทางปฏิบั ติทางการเกษตรที� ดีผ่านเกษตร
แม่นยาํ  และการเชื� อมโยงเกษตรกรกับตลาด การเข้าถึงแอปพลิเคชันดิจิทัลของเกษตรกรได้ รับอิทธิพล
อย่างมากจากอายุและภูมิหลังการศึกษา ซึ� งแสดงให้ เห็นถึงความจําเป�นในการเสริมสร้างบทบาทของการ
ขยายการเกษตร เพื� อเพิ�มการ รู้หนังสือและการใช้ประโยชน์จากเกษตรดิจิทัลในกลุ่มเกษตรกร ซึ� งจะเป�น
โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการทําเกษตรกรรมอย่างยั� ง ยืนในอนาคต บทบาทของ BSIP ในการสร้าง
ความเชื� อมโยงและความร่วมมือในระดับอาเซียนนั�นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ� งในบริบทของ
แผนงาน AEC 2025 ที�มุ่ ง เน้นการสร้างเศรษฐกิจที� บูรณาการและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์  MIDORI ถือเป�น
ส่วนสาํคัญในการสนับสนุนศักยภาพการผลิตในภูมิภาคเอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเอเชียตะวัน
ออก ซึ� งจะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบอาหารที�ยั� งยืนและตอบสนองต่อความต้องการทางอาหารในอนาคต
 
ที�มา:  กระทรวงเกษตร อินโดนี เซีย  วันที�  6  ตุลาคม 2567

JIRCAS จัดประชุม อินโดนีเซียเร่งเพิ�มการผลิตข้าวและใช้ชีวมวลเพื� ออนาคตที�ยั�งยืน

11Office of Agricultural Affairs - Jakarta

NEWS REPORT - OCTOBER 2024



    บริ ษัท PT.  Wilmar Nabati  Indonesia ในกลุ่ม  Wilmar International  หนึ� งในผู้ผลิต
และผู้ ค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที� ใหญ่ ที�สุดในเอเชีย เริ�มส่งออกผลิตภัณฑ์น�ามันปาล์ม
อย่างเป�นทางการผ่านการอํานวยความสะดวกภายใต้โครงการ National  Dashboard Pi lot
ของอินโดนี เซีย  ผลิตภัณฑ์ที�ส่ งออกคือ น�ามันปาล์มที�ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
(Hydrogenated Palm Oil :  HRPO) ของบริ ษัท PT.  Bumi Sawit  Kencana (BSK) I  & I I
Estate และบริ ษัท PT.  Karunia Kencana Permai  Sejat i  (KKP) I  Estate ในจังหวัด
กาลิมันตันกลาง โดยทั� งสองบริ ษัทเป�นบริ ษัทในเครือที�มีความเชี�ยวชาญในด้านการผลิต
น�ามันปาล์มและเกษตรกรรม 

    นาย Prayudi  Samsuri  ผู้ อํานวยการฝ�ายการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะปลูก กระทรวงเกษตร อินโดนี เซีย  กล่าวว่าการส่งออกของ Wilmar International  
เป�นตัวอย่างที�ชัดเจนของโครงการ National  Dashboard Pi lot  ในการนําไปปฏิบั ติ
เพื� อส่งออกไปยัง ยุโรป นอกจากนี�  Wilmar International  อยู่ระหว่างขอรับเอกสารทาง
กฎหมายจากรัฐบาลที� เรียกว่า National  Dashboard Notes ซึ� ง เป�นเอกสารการส่งออก
เพิ�มเ ติมที�สหภาพยุโรป (EU) กําหนด รัฐบาลอินโดนี เซียมุ่ งมั�นที� จะดูแลกระบวนการนี�
เพื� อให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์น�ามันปาล์มของประเทศเป�นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ว่าด้วยสินค้าที�ปลอดจากการตัดไม้ ทําลายป�า  (EUDR) ของสหภาพยุโรป ซึ� งสะท้อนถึง
ความพยายามในการพัฒนาที�ยั� งยืนและการปฏิบั ติตามมาตรฐานสากล

    National  Dashboard เป�นโครงการนําร่องของรัฐบาลอินโดนี เซียที� ดําเนินการโดย
กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจร่วมกับกระทรวงเกษตร โดยบริ ษัท.  PT Surveyor
Indonesia เป�นผู้ดูแลระบบ โครงการนี�ถูกออกแบบมาเพื� อตรวจสอบห่วงโซ่ อุปทาน 
ความถูกต้องตามกฎหมาย และการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าส่งออกจากอินโดนี เซีย  
นาย Sandry Pasambuna ประธานบริหารของบริ ษัท PT.  Surveyor Indonesia เน้นย�า ว่า
บริ ษัทมีบทบาทสําคัญในการรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบั ติตามกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศในฐานะผู้ ดํา เนินการด้านเทคนิค ซึ� งจะช่วยให้สินค้าสําคัญจากอินโดนี เซียสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น  การดําเนินการนี� ไม่ เพียงแต่จะส่งเสริม
ความน่าเชื� อ ถือของผลิตภัณฑ์จากอินโดนี เซีย  แต่ยังช่วยสร้างความมั�นใจให้ กับตลาด
ต่างประเทศในการเลือกซื� อสินค้าจากประเทศนี� อีกด้วย
 
ที�มา:  . tr ibun bisnis  วันที�  7  ตุลาคม 2567
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    เ มื� อ วันที�  9  ตุลาคม 2567 นาย Gita Kamath อัครราชทูตออสเตรเลียประจําอินโดนี เซีย  และ
นาย Rustian เลขาธิการสาํนักงานจัดการภัยพิบั ติแห่งชาติ  (The National  Disaster
Management Agency:  BNPB) ไ ด้ลงนามข้อตกลงดําเนินโครงการ SIAP SIAGA ซึ� งแสดงถึง
ความมุ่ งมั�นระยะยาวร่วมกันระหว่างออสเตรเลียและอินโดนี เซียในการเสริมสร้างการจัดการ
ความเสี�ยงจากภัยพิบั ติ ในประเทศและระดับภูมิภาคจนถึงป�  2570 โดยนาย Kamath ได้กล่าว
ชื� นชมความพยายามของ BNPB ในการพัฒนาศักยภาพของรัฐบาลและสังคมในการจัดการ
ความเสี�ยงจากภัยพิบั ติ  และหวังว่าจะมีความร่วมมือที� ใกล้ ชิดมากยิ� งขึ�นในอนาคต ทั� งนี�  โครงการ
SIAP SIAGA มุ่ ง เน้นการเพิ�มศักยภาพของอินโดนี เซียในการป�องกัน เตรียมพร้อม ตอบสนอง และ
ฟ�� นฟูจากภัยพิบั ติทางธรรมชาติ  ทั� งกรณี ที� เ กิดจากภัยพิบั ติร้ายแรงที� เ กิดขึ�นอย่างรวดเ ร็ว เช่น 
แผ่นดินไหวและพายุหมุนเขตร้อน รวมถึงภัยพิบั ติ ที� ค่อยๆ เ กิดขึ�น  เช่น การเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝ�� ง  นอกจากนี�  ทั� งสองประเทศยังมี เป�าหมายในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอินโด -  แปซิฟ�ก

    การลงนามในครั� งนี�ตรงกับเดือนลดความเสี�ยงจากภัยพิบั ติ  ซึ� ง เป�นกิจกรรมประจําป� ที�  BNPB
จัดขึ�นเพื� อ รําลึกถึงวันลดความเสี�ยงจากภัยพิบั ติสากล ( International  Day for  Disaster  Risk
Reduction:  IDRR) โดยในป�นี�  จังหวัดอาเจะห์ เป�นเ จ้าภาพจัดงาน เพื� อเป�นการรําลึกวันครบรอบ
20 ป�ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื� นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียที�สร้างความเสียหายแก่ภูมิภาค
อาเจะห์  การจัดงานในป�นี� จึ งมีความสําคัญในการเตือนให้ เห็นถึงการเตรียมความพร้อมและการ
ตอบสนองต่อภัยพิบั ติ  รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในชุมชนเกี�ยวกับความเสี�ยงและการ
ป�องกันภัยในอนาคต โครงการ SIAP SIAGA ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนี เซีย
เช่น BNPB กระทรวงการวางแผนการพัฒนาแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงรัฐบาลระดับอําเภอ /จังหวัด ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคม
เพื� อสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภัยพิบัติในอนาคต
 
    ก่อนหน้านี� ในเดือนกันยายน 2567 BNPB ได้ปฏิบั ติงานด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Weather Modif icat ion Operation:  OMC) เพื� อแจ้งเตือนฉุกเฉินเ กี� ยวกับภัยแล้งและไฟไหม้ป�า
ใน จ.นูซาเต็งการาตะวันตก (NTB) ระหว่างวันที�  28 -  29 กันยายน 2567 ตามลําดับ โดย BNPB
ได้กระจายสารเพื� อกระตุ้นฝน วันละ 3,000 กิโลกรัม นาย Abdul  Muhari  หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและการสื� อสารภัยพิบั ติของ BNPB เป�ดเผยว่า การดําเนินการ OMC มี เป�าหมายในการ
กระตุ้นการเติบโตของเมฆที�มี ลักษณะเป�นก้อนใหญ่และสูง (Cumulus Congestus)  ที�สามารถ
เข้าถึงพื� นที� เป�าหมายได้  โดยเฉพาะเพื� อบรรเทาป�ญหาภัยแล้งในภูมิภาค NTB ซึ� งมีความสาํคัญ
ต่อการสนับสนุนเกษตรกรรมและการดํารงชี วิตของประชาชนในพื� นที� ดังกล่าว ถือเป�น
ความพยายามในการจัดการกับป�ญหาสิ� งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที�ส่ งผลกระทบต่อชุมชน
                                                                  
                                                                  ที�มา:  Tempo วันที�  9  ตุลาคม 2567

ออสเตรเลยีจับมือ BNPB สรา้งความมั�นคงในการจัดการภัยพบิติั
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    เมื� อ วันที�  8  ตุลาคม 2567 นาย Sakti  Wahyu Trenggono รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิจการ
ทางทะเลและประมง (KKP) เป�ดเผยว่า หลังจากเป�ดให้มีการส่งออกทรายทะเลอีกครั� ง  มีบริ ษัท
หลายแห่งได้ยื� นขอสัมปทานในการบริหารจัดการทรายทะเล หลังจากที�ถูกห้ามส่งออกนานถึง 
20 ป�  แต่แม้ ว่าจะมีความสนใจจากหลายบริ ษัท แต่  KKP ยังไม่ ไ ด้อนุญาตให้มีการบริหารจัดการ
ดังกล่าว เนื� องจากต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนออกใบอนุญาต รวมถึงการประเมิน
ปลายทางการส่งออกและความต้องการในท้องถิ�นอย่างละเอียด เพื� อให้มั�นใจว่าการปฏิบั ติตาม
ข้อกําหนด กฎระเบียบทั� งหมดเป�นไปอย่างเคร่งครัด  และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อความยั� งยืนของสิ� งแวดล้อม การดําเนินการดังกล่าวต้องรักษาสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ การตัดสินใจ
เป�ดให้มีการส่งออกทรายทะเลอีกครั� ง เป�นไปตามการปรับแก้ไขล่าสุดของกระทรวงการค้า และ
ข้อบัง คับรัฐบาลหมายเลข 26 ป�  2023 ว่าด้วยการจัดการผลิตภัณฑ์ตกตะกอนในทะเล ซึ� งระบุ ว่า
ใบอนุญาตส่งออกจะได้รับการอนุมั ติ เมื� อมีการยืนยันว่าความต้องการภายในประเทศได้รับการ
ตอบสนองอย่างเต็มที�แล้ว เพื� อให้ เ กิดการพัฒนาที�มีความรับผิดชอบและยั� งยืนในอนาคต

    อีกด้านหนึ� ง  ในการประชุม BNI Investor  Dai ly  Summit 2024 ประธานาธิบดี  Joko
Widodo ได้แสดงความมั�นใจว่าอินโดนี เซียมีศักยภาพที�จะก้าวขึ�นเป�นมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจใหม่ร่วมกับจีนและอินเดีย โดยเน้นว่าเอเชียกําลังเป�นศูนย์กลางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลกในป�จจุบัน อย่างไรก็ตาม การบรรลุ เป�าหมายนี�จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที�สํา คัญและต้องปฏิบั ติตามข้อกําหนดต่างๆ โดยประธานาธิบดีJoko Widodo ได้ เน้นย�า ถึง
ความสําคัญของการรักษาความหวังท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับโลก เช่น 
การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศ เศรษฐกิจที�ชะลอตัว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์  
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี�  อินโดนี เซียยังคงมีการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจที� ดี  โดยมี อัตรา
การเติบโตเกินร้อยละ 5 ซึ� งสูงกว่าค่าเฉลี�ยทั� วโลกที�อยู่ ที� ร้อยละ 2.7 – 2.8 ตัวบ่งชี� เศรษฐกิจ
สําคัญ เช่น อัตราเ งินเฟ�อ ความเชื� อมั�นของผู้บริ โภค และดัชนีการใช้ จ่าย ต่างแสดงแนวโน้
เชิงบวก ถือเป�นสัญญาณที� ดีสําหรับอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที�มา:  cnnindonesia.com วันที�  9  ตุลาคม 2567

KKP เผยหลายบรษัิทแหย่ื�นขอสมัปทาน สง่ออกทรายทะเล
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https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241008193437-92-1153088/menteri-kkp-klaim-banyak-perusahaan-ajukan-ekspor-pasir-laut%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


    เมื� อ วันที�  13 ตุลาคม 2567 นาย Andi  Amran Sulaiman รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
อินโดนี เซีย  เยือนหมู่บ้าน Telaga Sar i  ตําบล Kurik  เขต Merauke จ.ปาป�วใต้  เป�ดเผยว่า
กระทรวงเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่  เพื� อ เพิ�มรายได้ให้ กับ
เกษตรกรเดือนละ 10 -  30 ล้านรูเป�ยห์  โดยนาย Amran เน้นย�า ถึงศักยภาพของการทําเกษตร
ในพื� นที�  พร้อมกล่าวถึงการพัฒนาโครงการภาคเกษตรที�มุ่ งสร้างกําไร มี เป�าหมายดึงดูดเยาวชน
เข้าสู่ อุตสาหกรรมการเกษตร เพื� อให้ เยาวชนเกษตรรุ่นใหม่สามารถประสบความสําเร็จจากการ
ทําฟาร์มโดยการใช้ เทคโนโลยี ที� ทันสมัย

    ข้อได้ เปรียบของการทําฟาร์มด้วยเครื� องมือสมัยใหม่ในเขต Merauke ได้รับการยืนยันจาก
นาย Petrus หนึ� งในเกษตรกรที�มีรายได้กว่า 180 ล้านรูเป�ยห์/ เ ดือน รมว.  Amran ให้ข้อมูล
เพิ�มเ ติมว่า  มี เยาวชนเกษตรรุ่นใหม่ ที� เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี� ถึง  3,000 คน โดยมี
เป�าหมายที�จะเพิ�ม จํานวนเกษตรกรจากรุ่นมิลเลนเนียล และ Gen Z เป�น 50,000 คน
ทั� ว อินโดนี เซีย  โดยหวังว่าเขต Merauke จะเป�นต้นแบบสําหรับการเปลี�ยนแปลงจากการเกษตร
แบบดั� ง เ ดิมไปสู่ความทันสมัยในภูมิภาคอื� นๆ ของอินโดนี เซีย  ด้วยพื� นที� ทั� งหมด 1 ล้านเฮกตาร์
เขต Merauke จึงมีศักยภาพที�จะกลายเป�นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรกรรมระดับ
โลกที�สามารถสนับสนุนการพัฒนาและนวัตกรรมในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รมว. เกษตร ชูเป�าหมายเพิ�มเยาวชนเกษตรรุน่ใหม ่สรา้งกําไรด้วยเทคโนโลยี
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หมายเหตุ :  

   Gen Z หรือ  "Generation Z"  คือ กลุ่มคนที� เ กิดประมาณป�  พ.ศ.  2540 -  2555 (อาจแตกต่าง
กันตามการนิยามของแต่ละแหล่งข้อมูล)  เป�นรุ่นที� เ ติบโตในยุคดิจิทัล มีการเข้า ถึงเทคโนโลยี
และอินเทอร์ เน็ตตั� งแต่อายุยังน้อย ถือเป�นรุ่นที�มี อิทธิพลต่อแนวโน้มในหลายด้าน เช่น 
การตลาด การศึกษา และการทํางาน
   คุณสมบั ติ เ ด่นของ Gen Z ได้แก่  1.  การใช้ เทคโนโลยี  เ ติบโตมากับสมาร์ทโฟนและโซเชียล
มี เ ดีย 2.  เป�ดกว้างต่อวัฒนธรรมและมุมมองที�แตกต่าง ยอมรับความหลากหลาย 
3.  ความตระหนักทางสังคม สนใจในประเด็นสังคมและสิ� งแวดล้อม 4.  มีแนวโน้มที�จะมองหา
การศึกษาและอาชีพที�มีความหมาย

ที�มา: กระทรวงเกษตร  วันที� 14 ตุลาคม 2567



    กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลใน
โครงการนําร่องการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล (Digital izat ion)  เพื� อกระจายน�ามันเชื� อ เพลิง
ที� ไ ด้รับการอุดหนุน (Subsidized Fuel  Oi l :  BBM) ให้ กับชาวประมงอย่างเต็มที�  ป�องกัน
การรั� วไหลของ BBM ไปยังกลุ่มที� ไม่ ไ ด้รับสิทธิ�  นาย Lotharia Latif  อธิบดีกรมจับสัตว์น�า
กล่าวว่า การนําเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลมาใช้ เป�นการปรับเปลี�ยนกระบวนการทํางานสู่น วัตกรรม
ซึ� งช่วยป�องกันให้รับสิทธิ�  BBM ที� รัฐบาลเตรียมไว้ เป�นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี�  รัฐบาล
กําลังเร่งส่ง เสริมการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเพื� อให้ชาวประมงเข้า ถึงเทคโนโลยีนี�
มากขึ�น  KKP ยังคงมุ่ งมั�นที� จะสนับสนุนการกระจาย BBM อย่างต่อเนื� อง  โดยชาวประมง
สามารถใช้ระบบ QR Code เพื� อรับเชื� อเพลิงที� ไ ด้รับการอุดหนุนได้

    เมื� อ วันที�  13 ตุลาคม 2567 นาย Tr ian Yunanda รักษาการผู้ เชี�ยวชาญประจํารัฐมนตรี
ด้านสถาบันและชุมชนสัมพันธ์  ผู้แทน KKP ได้ เป�ดตัวสถานีน�ามันเชื� อเพลิงสาธารณะ
สําหรับชาวประมง (The Fisherman's  Publ ic  Fuel  Fi l l ing Stat ion:  SPBUN) ที� ตําบล
อูลูจามิ  อําเภอเปอมาลัง จ.ชวากลาง นําเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลที�พัฒนาขึ�นมาทดลองใช้  
ซึ� ง เป�นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ  กระทรวงสหกรณ์และ SMEs 
(Ministry  of  Cooperatives and SMEs)  สํานักงานประธานาธิบดี  (The Presidential
Staff  Off ice)  สํานักงานควบคุมการจัดการน�ามันและก๊าซอินโดนี เซีย  (BPH Migas)
และบริ ษัท Pertamina รวมถึงสมาคมชาวประมงดั� ง เ ดิมอินโดนี เซีย  ( Indonesian
Tradit ional  Fishermen's  Associat ion:  KNTI)  โดย SPBUN มี วัตถุประสงค์เพื� อช่วย
แก้ไขป�ญหาที�ชาวประมงพื� นบ้านขนาดเล็กเผชิญเกี�ยวกับความต้องการน�ามันดีเซล
โดยเฉพาะ BBM ซึ� งจะทําให้ชาวประมงเข้า ถึงน�ามันเชื� อ เพลิงได้ ง่ายขึ�นและลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการทําประมง นับเป�นความก้าวหน้าที�สํา คัญในการสนับสนุนชุมชน
ชาวประมงในพื� นที�

ที�มา:  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง วันที�  15 ตุลาคม 2567

KKP สนับสนุนระบบดิจิทัลจ่ายน�ามนัอุดหนุนชาวประมง
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     นาย Agung Suganda อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์  กระทรวงเกษตร
อินโดนี เซีย  เป�ดเผยว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ป�กของ
ภาคธุรกิจ เพื� อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก กระตุ้นเศรษฐกิจและ
เป�ดตลาดใหม่  โดยผลิตภัณฑ์สัตว์ป�กของอินโดนี เซียได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ
รัฐบาลได้ดําเนินการปรับแก้ไขกฎระเบียบการส่งออกที� เข้มงวดและอุปสรรคทางเทคนิค
ทําให้สามารถดําเนินธุรกิจการส่งออกได้อย่างราบรื� น  อาทิ  บริ ษัท PT.  Giz indo บริ ษัท
ในกลุ่ม  CPI  (Charoen Pokphand Indonesia)  ส่งออกไข่ ไปยังสิงคโปร์  38.36 ล้านฟอง
(เ ดือนมกราคม-กันยายน 2567) มูลค่า  4.44 ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี�  บริ ษัท CPI  และ
PT.  Japfa Comfeed มีการส่งออกนกมีชี วิตและไก่แช่แข็งไปยังสิงคโปร์  รวมถึงการส่งออก
ไข่ฟ�กไปยังสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  (UAE) ถือเป�นความก้าวหน้าในการส่งเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมสัตว์ป�กในอินโดนี เซีย

     นาย Agung ยืนยันว่า  อินโดนี เซียสามารถผลิตเนื� อไ ก่และไข่ ไ ด้ เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศ โดยไม่ จําเป�นต้องพึ� งพาการนําเข้าสินค้าเหล่านี�จากต่างประเทศ ซึ� งมีส่วน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic  Product:  GDP) ของ
ภาคปศุสัตว์ร้อยละ 60 และการจ้างงานในประเทศร้อยละ 10 ในช่วงสี�ป� ที�ผ่านมา 
นอกจากนี�  การผลิตเนื� อไ ก่ เ ติบโตเฉลี�ยร้อยละ 4.51 ต่อป�  ขณะที�การผลิตไข่ เพิ�มขึ�น
ร้อยละ 5.45 โดยในป�  2567 อินโดนี เซียผลิตเนื� อไ ก่ไ ด้  3.84 ล้านตัน และไข่  6 .34 ล้านตัน
โดยมีส่วนเกิน 239,090 ตัน และ 173,620 ตัน ตามลําดับ ทั� งนี�  นาย Agung Suganda 
ยังไ ด้ เน้นย�า ถึงบทบาทเชิงกลยุทธ์ของอินโดนี เซียในการผลิตสัตว์ป�ก  โดยระบุว่าอินโดนี เซีย
ยังคงมีศักยภาพที�แข็งแกร่งสําหรับการเติบโต แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายระดับโลก
เช่น การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด ซึ� งบ่งชี� ถึ งโอกาสในการ
ขยายตลาดและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต

ที�มา:  antaranews.com วันที�  16 ตุลาคม 2567

กรมปศสุตัว์ฯ เดินหน้าสง่ออกสนิค้าสตัว์ป�ก
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https://www.antaranews.com/berita/4399041/kementan-dorong-pengusaha-perluas-ekspor-produk-unggas-nasional%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2016%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%202567


   การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรสัตว์ที� ยั� ง ยืนและการจัดการสิ� งแวดล้อม ครั� ง ที�  2
(The 2nd International  Conference on Sustainable Animal Resource and Environment:
ICARE) จัดขึ�นที�มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural  Univers ity  ( IPB)  เมืองโบกอร์  จังหวัดชวา
ตะวันตก  ระหว่างวันที�  16 – 17 ตุลาคม 2567 นาย Agung Suganda อธิบดีกรมปศุ สัตว์และ
บริการสุขภาพสัตว์  (DGLAHS) ไ ด้ เข้าร่วมและเป�ดเผยว่า กระทรวงเกษตร อินโดนี เ ซีย กําลังดําเนิน
กลยุทธ์เพื� อ รับมือกับความท้าทายด้านความมั�นคงทางอาหาร มี เป�าหมายในการส่งเสริมแนวทาง
ปฏิบั ติ ที� เป�นมิตรต่อสิ� งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์  รวมถึงการสร้างความมั�นคงทางอาหารและการ
จัดการป�ญหาที� เ กี� ยวข้องกับสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร โดยป�จจุบันรัฐบาลอยู่
ระหว่างจัดทําพิมพ์ เขียวสําหรับแผนพัฒนาปศุสัตว์ในช่วงสิบป�ข้างหน้า  ซึ� งจะใช้ เป�นแนวทางในการ
เสริมสร้างอุตสาหกรรมปศุ สัตว์ของประเทศให้ มีความยั� ง ยืนและเป�นมิตรต่อสิ� งแวดล้อมมากยิ� งขึ�น
ในขณะที�  นาย Agus Purwito เลขาธิการมหาวิทยาลัย IPB ได้ย�า ถึงความสําคัญของการร่วมมือ
ระหว่างนักวิชาการ ภาครัฐ และอุตสาหกรรม เพื� อร่วมกันผลักดันให้บรรลุ เป�าหมายดังกล่าว และ
นาย Idat Gal ih Permana คณบดีคณะสัตวบาล มหาวิทยาลัย IPB ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
แนวทางที� เป�นนวัตกรรมและความยั� ง ยืนในการเผชิญกับความท้าทายด้านความมั�นคงทางอาหาร

    ดังนั�น  เพื� อให้การดําเนินการในการสร้างความมั�นคงทางอาหารเป�นรูปธรรม นาย Agung เผยว่า
มีโครงการสําคัญหลายโครงการ ซึ� งรวมถึงโครงการพัฒนาประชากรโคนมและโคเนื� อ  เพื� อแก้ไข
ป�ญหาการขาดแคลน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน จํานวน 53 แห่ง  มุ่ ง เพิ�มประชากรโคนม 1.1 ล้านตัว
และอีก 67 แห่งตั� ง เป�าเพิ�ม จํานวนประชากรโคเนื� อ  600,000 ตัว และมีพื� นที�ก ว่า  1.5 ล้านเฮกตาร์
ที�พร้อมสําหรับการพัฒนาเพื� อการเลี�ยงปศุสัตว์และอุตสาหกรรม นอกจากนี�  นาย Agung ยัง เชิญ
นักวิ จัยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ป�ญหาความท้าทายที� เ กิดขึ�น  เน้นการวิ จัยที�มีความสําคัญต่อการ
กําหนดนโยบายที�ส่ ง เสริมความยั� ง ยืน รวมถึงเชิญชวนทุกฝ�ายร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื� อพัฒนาภาคปศุ สัตว์ที�แข็งแกร่งและยั� ง ยืนผ่านการดําเนินการที� เป�นรูปธรรม โดยหวังว่า  
ด้วยความร่วมมือเหล่านี�  รัฐบาลจะสามารถบรรลุความมั�นคงทางอาหารอย่างยั� งยืนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที� เป�นมิตรในอินโดนีเซีย การประชุมครั� งนี� จึ ง เป�นเวทีสาํ คัญในการแลกเปลี�ยนความรู้
และแนวทางการพัฒนาที�จะส่งเสริมการปฏิบัติที� ยั� งยืนในภาคปศุสัตว์ของอินโดนี เ ซียและทั� วโลก

ที�มา:  กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์  วันที�  16 ตุลาคม 2567

กระทรวงเกษตรฯ สรา้งความมั�นคงทางอาหารผา่นการเลี�ยงสตัว์
รบัมอืความท้าทายระดับโลก!
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    เ มื� อ วันที�  15 ตุลาคม 2567 นาย Sudaryono รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อินโดนี เซีย  ไ ด้ เข้า
พบนาย Yoichi  Watanabe รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ป�าไม้  และประมงของญี� ปุ�น  
ณ กรุงโตเกียว โดยนาย Sudaryono ได้ย�า ถึงการกระชับสัมพันธ์ อันดีระหว่างอินโดนี เ ซียและญี� ปุ�น
ให้แน่นแฟ�นยิ� งขึ�น  โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม และเชิญชวนชาวญี� ปุ�นให้มาลงทุนในอินโดนี เซียและ
เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเกษตร รวมถึงการค้า การฝ�กอบรม และเทคโนโลยีการเกษตร 
พร้อมทั� งชี� ให้ เห็นศักยภาพของอินโดนี เ ซียในฐานะประเทศเขตร้อนที� มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรหลายประเภท และหวังว่าญี� ปุ�นจะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื� อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของอินโดนีเซียให้ เป�นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ซึ� งจะช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเป�ดโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรอินโดนี เ ซียไปยังตลาดต่างประเทศ
ได้มากขึ�น

    นาย Sudaryono ได้ เ น้นย�า ถึงความสาํคัญของความมั�นคงด้านอาหารภายใต้การนาํของนาย Prabowo
Subianto ประธานาธิบดีคนใหม่  โดยระบุว่าการบรรลุความมั�นคงด้านอาหารต้องอาศัยแนวทางที� ทัน
สมัย เช่น การใช้ เครื� องจักรกลการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการนาํเทคโนโลยีขั�น สูงมาใช้
หนึ� งในความพยายามของอินโดนีเซียคือ โครงการสร้างพื� นที�ปลูกข้าวขนาด 3 ล้านเฮกตาร์  ซึ� งจะดําเนิน
การโดยการใช้ประโยชน์จากพื� นที� ที�มีอยู่ โดยไม่ ทําลายป�า  นอกจากนี�  ไ ด้แสดงความประสงค์ที� จะร่วมมือ
กับญี� ปุ�น  โดยเฉพาะด้านการเกษตร และหวังว่าเกษตรกรชาวอินโดนี เซียจะมี โอกาสเข้าร่วมการฝ�กอบรม
ในญี� ปุ�น  และนําเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จากญี� ปุ�นมาใช้ เพื� อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของ
อินโดนีเซียให้ ดียิ� ง ขึ�น

 นอกจากนี�  รมช.  Sudaryono ได้ นําเสนอโครงการจัดหาอาหารที� มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่นักเ รียนฟรี
กว่า 83 ล้านคน โดยจะมีการจัดหานมและเนื� อสัตว์  ซึ� งจะเป�ดโอกาสให้ภาคเอกชนนาํเข้าโคมีชี วิตได้
บริษัทในประเทศและต่างประเทศประมาณ 46 แห่ง  มีแผนที�จะนาํเข้าโคจํานวน 1.3 ล้านตัวมายัง
อินโดนีเซีย  ซึ� งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนด้านใบอนุญาตและจัดเตรียมพื� นที�ขนาด 1 ล้านเฮกตาร์สําหรับ
เลี�ยงโค และหวังว่าจะมีความร่วมมือจากญี� ปุ�นในโครงการนี� ด้วย เพื� อร่วมกันเสริมสร้างความมั�นคง
ด้านอาหารในอินโดนีเซียให้มีความยั� ง ยืนยิ� งขึ�น  ทั� งนี�  ระหว่างการเยือนญี� ปุ�น  รมช.  Sudaryono ยังไ ด้ เข้า
ร่วมการหารือกับสมาคมนักศึกษาอินโดนี เ ซีย (PPI)  และสนทนาเกี�ยวกับนโยบายและความคิดริเ ริ�ม
สําหรับภาคการเกษตร รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกับตัวแทนจากธนาคารอินโดนี เ ซีย (BI)
ในกรุงโตเกียวด้วย

                                                                      ที�มา:  กระทรวงเกษตร อินโดนี เ ซีย 
                                                                               วันที�  17 ตุลาคม 2567

รมช. เกษตรฯ หารอืญี�ปุ�น เชญิลงทนุและชว่ยพฒันาโครงการเกษตร
นวัตกรรมในอินโดนเีซยี
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  การบรรลุเป�าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที� ร้อยละ 8 ทําให้ภาคเกษตรมีเป�าหมาย
การเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 4.7 ซึ� ง ถือเป�นความ
ท้าทายอย่างมาก เนื� องจากการเติบโตของภาค
เกษตรในอดีต ระหว่างป�  2546 -  2566 เฉลี�ยอยู่ ที�
ร้อยละ 3.3 เ ท่านั�น  หนึ� งในความพยายามของ
รัฐบาลคือการสนับสนุนภาคเกษตรที� ไม่ เพียงมุ่ ง
เ น้นการส่งออก แต่ยังรวมถึงการสร้างความมั�นคง
ด้านอาหารและการนาํเ ข้าทดแทน สาํนักงาน
วางแผนการพัฒนาแห่งชาติ  (The National
Development Planning Agency:  Bappenas)
ตั� ง เป�าหมายให้เศรษฐกิจอินโดนี เซียเ ติบโต
อย่างต่อเนื� องถึงร้อยละ 8 ภายในป�  2588 ขณะที�
นาย Prabowo Subianto ประธานาธิบดี  และ
นาย Gibran Rakabuming Raka 
รองประธานาธิบดี  แสดงความมุ่ง มั�นที� จะทําให้
เศรษฐกิจอินโดนี เซียเ ติบโตได้ ร้อยละ 8 ในช่วง
เวลาการเป�นผู้นาํระหว่างป�  2567-2569 ซึ� ง
สะท้อนถึงความตั� งใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั� ง ยืนและการสร้างความมั�นคงในภาค
เกษตรกรรม 

   นาย Fajar ini  Puntodewi  หัวหน้าหน่วยงาน
นโยบายการค้า (Head of  Trade Pol icy
Agency)  กล่าวว่า ในช่วงห้าป� ที�ผ่านมา (ป�  2562
– 2566) การค้าผลิตภัณฑ์เกษตรของอินโดนี เซีย
ส่วนใหญ่ เป�นการนาํเ ข้าสินค้า ส่งผลให้ขาด
ดุลการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศ จาก
ข้อมูลกระทรวงการค้า พบว่าการส่งออกสินค้า
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง 15 รายการ 
มีการเติบโตเฉลี�ยที� ร้อยละ 5.93 ต่อป�  โดยมูลค่า
การส่งออกทั� งหมดในป�  2566 อยู่ ที�  3 ,220 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สินค้าที�ส่ งออก ได้แก่  กาแฟ รังนก
กานพลู มังคุด  สาหร่าย พริกไทย ไข่ มุก และ
มะพร้าว ขณะที�การนาํเ ข้าสินค้าในภาคเกษตรมี
การเติบโตสูงถึงร้อยละ 6.95 ต่อป�  โดยสินค้า
นําเข้าประกอบด้วย ข้าวสาลี  ถั� ว เหลือง ใยฝ�าย
โกโก้  กระเทียม โคขุน และข้าวโพด สถานการณ์นี�
ชี� ให้ เ ห็นถึงความจําเป�นในการปรับปรุงนโยบาย
การเกษตรและการผลิตภายในประเทศ เพื� อสร้าง
สมดุลการค้าให้ ดี ยิ� ง ขึ�นในอนาคต
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ภาคเกษตรตั�งเป�าเติบโต 4.7% ขับเคลื�อนเศรษฐกิจประเทศ

   สมาคมนายจ้างอินโดนเีซยี (THE INDONESIAN
EMPLOYERS' ASSOCIATION: APINDO) เรยีกรอ้งใหร้ฐับาล
ใหค้วามสนใจกับประเทศคู่แขง่ที�ต้องการยดึสว่นแบง่การ
ตลาดของสนิค้าเกษตรจากอินโดนเีซยี โดยเนน้ว่าการสง่ออก
สนิค้าเกษตรควรได้รบัการสนบัสนนุจากการเจรจาการค้าที�
แขง็แกรง่ นาย ARIEF SUSANTO คณะกรรมการของ
APINDO ใหข้้อมลูเพิ�มเติมว่าประเทศอื�นๆ ก็กําลังพัฒนา
สนิค้าเกษตรหลายประเภทเชน่เดียวกับอินโดนเีซยี เชน่
ปาล์มน�ามนัในมาเลเซยีและอินเดีย โกโก้จากเวียดนามและ
เอกวาดอรที์�มกีารขยายตัวอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงอินเดียก็กําลัง
พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อการ
สง่ออกและทําใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของผลิตภัณฑ์
เกษตรอินโดนเีซยีลดลงอยา่งมนียัสาํคัญ

    อินโดนีเซยีประสบป�ญหาในการแขง่ขนัผลิตภัณฑ์เกษตรใน
ตลาดยุโรป เนื�องจากภาษีนาํเขา้สาํหรับผลิตภัณฑ์เกษตรของ
อินโดนเีซยีอยูที่�รอ้ยละ 6-8 ในขณะที�คู่แขง่อยา่งกานาและ
ไอวอรี�โคสต์ได้รบัสทิธภิาษีนาํเขา้สาํหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป
โกโก้ต�ากว่าที�รอ้ยละ 2-6 ความแตกต่างนี�เกิดจากการที�
สหภาพยุโรปจัดใหก้านาและไอวอรี�โคสต์เป�นประเทศกําลัง
พฒันา ซึ�งมสีทิธไิด้รบัการอํานวยความสะดวกภายใต้ระบบ
สทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรทั�วไป (GENERALIZED SYSTEM
OF PREFERENCES: GSP) ขณะที�อินโดนเีซยีถือเป�นประเทศ
พฒันาแล้ว นอกจากนี� คู่แขง่บางประเทศได้จัดทําขอ้ตกลง
การค้าเสรกัีบสหภาพยุโรป ทําใหไ้ด้รับสทิธภิาษีนาํเข้าสาํหรบั
ผลิตภัณฑ์เกษตรเป�นศนูย ์ความท้าทายอีกประการหนึ�งคือ
อุปสรรคทางกฎหมาย เชน่ กฎหมายว่าด้วยสินค้าที�ปลอดจาก
การตัดไมทํ้าลายป�า (EUDR) ของสหภาพยุโรป ที�สง่ผลกระ
ทบต่อการสง่ออกผลิตภัณฑ์เกษตรของอินโดนเีซยี ดังนั�น การ
เจรจาการค้ากับประเทศหรอืภมูภิาคที�มศัีกยภาพ โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป จึงเป�นสิ�งสาํคัญเพื�อชว่ยเพิ�มความสามารถใน
การแขง่ขนัของผลิตภัณฑ์เกษตรอินโดนเีซยีในตลาดต่าง
ประเทศ

ที�มา: KOMPAS วันที� 17 ตุลาคม 2567



    เ มื� อ วันที�  12 ตุลาคม 2567 นาย Sakti  Wahyu Trenggono รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิจการ
ทางทะเลและประมง (KKP) เป�ดเผยว่า KKP ยังมุ่ งมั�นในการขยายการตลาดผลิตภัณฑ์ประมง
อินโดนี เซียในต่างประเทศอย่างต่อเนื� อง  มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง 16 ตู้ คอนเทนเนอร์
มูลค่า 831,020 เหรียญสหรัฐ  สินค้าที�ส่ งออก ได้แก่  ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าสคิปแจ็ค
ปลาหมึก ปลานวลจันทร์  ปลากะพง และปลาเก๋า  ซึ� ง เป�นส่วนหนึ� งของการดําเนินการภายใต้
แผนส่งออกทั� งหมด 30 ตู้คอนเทนเนอร์  มูลค่ารวม 1.315 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยมีตลาดหลัก
ได้แก่  จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เ วียดนาม ฟ� ลิปป�นส์  และจอร์แดน ซึ� งนาย Trenggono
ระบุว่า  แม้จะมีความท้าทายจากเศรษฐกิจที�ชะลอตัวในตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี� ปุ�น
และสหภาพยุโรป แต่ความต้องการผลิตภัณฑ์ประมงของอินโดนี เซียในระดับสากลยังคงสูง

    นาย Trenggono ย�า ถึงความพยายามของรัฐบาลในการกระจายตลาดส่งออกและสนับสนุน
ธุรกิจต่างๆ ด้วยการจัดหาวัตถุ ดิบคุณภาพตามมาตรฐานผ่านแนวทางปฏิบั ติ ที� ดี ในการผลิต
(Good Manufactur ing Practices:  GMP) การจัดการคุณภาพในห่วงโซ่ อุปทาน และระบบ
โลจิสติกส์ที�มีประสิทธิภาพ (Eff ic ient Logist ics  System) การส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของ
อินโดนี เซียไปยังจีนระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2567 มูลค่า  753.07 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.6 เ มื� อเทียบกับป� ก่อนหน้า  ขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังเ วียดนาม
ออสเตรเลีย และจอร์แดนเติบโต ร้อยละ 47 ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 3.7 ตามลําดับ 

    นาย Budi  Sul ist iyo อธิบดีกรมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ทางทะเล
และประมง (PDSPKP) รายงานว่าในช่วงเ ดือนมกราคม-สิงหาคม 2567 มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประมงของอินโดนี เซียอยู่ ที�  3 ,730 ล้านเหรียญสหรัฐ  ปริมาณกว่า 896,000 ตัน
สินค้าสําคัญในการส่งออกประกอบด้วยกุ้ ง  ร้อยละ 27.8 ปลาทูน่ารวมถึงปลาทูน่าสคิปแจ็ค
ร้อยละ 17.5 ปลาหมึก ร้อยละ 14.1 ปู  ร้อยละ 9.6% สาหร่าย ร้อยละ 6.1 และปลาทิลาเพีย
(Ti lapia)  ร้อยละ 1.6 ทั� งนี�  ป�  2567 นับว่าเป�นป�ของปลาทูน่า  โดยเฉพาะปลาทูน่าสคิปแจ็ค
ที� ไ ด้รับความนิยมในตลาดนานาชาติ  และมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 12.3 และ
มีสัดส่วนการส่งออกในประเทศต่างๆ ค่อนข้างสูง  เช่น จอร์แดน ร้อยละ 97.7 ฟ� ลิปป�นส์  
ร้อยละ 50.7 ออสเตรเลีย ร้อยละ 39.5 ญี� ปุ�น  ร้อยละ 24.2 และเวียดนาม ร้อยละ 18.0 
ตามลําดับ

                                                               ที�มา:  niaga.asia วันที�  18 ตุลาคม 2567

อินโดนเีซยีเดินหน้าสง่ออกผลิตภัณฑ์ประมง 831,020 เหรยีญสหรฐั 
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    กระทรวงกิจการศาสนาแห่งอินโดนี เซียจะดําเนินการตรวจสอบใบรับรองฮาลาลระดับชาติ
ในระยะแรกของป�  2567 ณ เมืองมานาโด จังหวัดสุลาเวสี เหนือ โดยมี กําหนดจัดประชุมประสานงาน
เกี�ยวกับการตรวจสอบใบรับรองฮาลาลพร้อมกันทั� วประเทศ ในวันที�  18 ตุลาคม 2567
โดยนาย Chitra Hunabilqis  ผู้แทนหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal  Product Assurance
Organiz ing Agency:  BPJPH) กล่าวว่าการประชุมครั� งนี�มี วัตถุประสงค์เพื� อให้ผู้ตรวจสอบ
จากอําเภอ/เมือง และหน่วยบริการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal  Product Assurance:  JPH)
กระทรวงกิจการศาสนา ร่วมกันกําหนดแนวทางในการตรวจสอบอย่างพร้อมเพรียง มุ่ งหวังให้
การดําเนินงานเป�นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทั� วประเทศ

    นาย Ulyas Taha หัวหน้าสํานักงานกระทรวงกิจการศาสนา จ.สุลาเวสี เหนือ ย�า ถึงความสําคัญ
ของการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที� เ กี� ยวข้อง เพื� อให้การตรวจสอบเป�นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่ ง เน้นการตรวจสอบ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  โรงฆ่าสัตว์หรือสัตว์ป�ก
ร้านอาหารหรือบ้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื� องดื� มในบรรจุภัณฑ์ ขั�นตอนนี� เป�นส่วนหนึ� ง
ของความมุ่ งมั�นของรัฐบาลในการรับประกันการปฏิบั ติตามข้อกําหนดของผู้ประกอบการใน
การขอรับใบรับรองฮาลาล โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

    ขณะที�  นาง Sit i  Nurhotimah ผู้แทน BPJPH กล่าวว่า หน่วยงานฯ ได้ จัดทําคู่มือด้านเทคนิค
สําหรับการตรวจสอบใบรับรองฮาลาลในระยะแรก โดยได้รับข้อเสนอแนะจากกระทรวงฯ และ
หน่วยงานที� เ กี� ยวข้อง เพื� อใช้ เป�นแนวทางสําคัญสําหรับผู้ตรวจสอบ ให้การตรวจสอบเป�นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันทั� วทุกภูมิภาค คู่มือดังกล่าวครอบคลุมทางเทคนิคหลายด้าน รวมถึงเกณฑ์การ
ตรวจสอบสําหรับโรงฆ่าสัตว์หรือสัตว์ป�ก  โดยผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทั� งภาครัฐและ
เอกชน สําหรับร้านอาหารหรือบ้านอาหาร จะมุ่ ง เน้นตรวจสอบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะโรงแรม
ที�มีการแยกการจัดการร้านอาหารออกจากการบริหารจัดการโรงแรม ในบางเขตที� ไม่มี โรงฆ่าสัตว์
หรือร้านอาหารในโรงแรม การตรวจสอบจะมุ่ ง เน้นที�ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื� องดื� มในบรรจุภัณฑ์
ที�มี จําหน่ายในตลาดสมัยใหม่และตลาดดั� ง เ ดิม

    นอกจากนี�  นาง Sit i  ยั งไ ด้ย�า ถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
เพื� อให้การรับรองฮาลาลดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ ใช่ เพียงเรื� องกฎข้อบัง คับ แต่ยัง เชื� อมโยง
กับผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม การเตรียมการทั� งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการได้ถูกจัด
เตรียมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว เพื� อให้การตรวจสอบพร้อมกันในวันที�  18 ตุลาคมนี�สามารถดําเนินการ
ได้อย่างราบรื� นและให้ผลลัพธ์ ที� ถูกต้อง  หวัง ว่าจะเป�นก้าวแรกที� ดี ในการนําข้อกําหนดการรับรอง
ฮาลาลไปใช้ ในวงกว้างยิ� งขึ�น  และสร้างความมั�นใจให้ กับประชาชนเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�บริ โภค
                                                             
                                                                ที�มา:  manado.antaranews.com 
                                                                        วันที�  15 ตุลาคม 2567

กระทรวงกิจการศาสนาวางแนวทางตรวจเขม้ใบรบัรองฮาลาลทั�วประเทศ
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    อินโดนี เซียเป�นแหล่งผลิตผลไม้นานาชนิดที�มีศักยภาพสูงที� เป�นสินค้าหลักทางการค้า 
หนึ� งในผลไม้ ที� สํา คัญคือ สละพันธุ์  Pondoh ซึ� ง เป�นผลไม้ ที� เกษตรกรนิยมปลูกในพื� นที�บริ เวณ
เชิงเขา Merapi  โดยเฉพาะในหมู่บ้าน Kal iurang ตําบล Srumbung เมือง Magelang 
จังหวัดชวากลาง สละพันธุ์  Pondoh มีชื� อ เสียงในด้านคุณภาพ รสชาติหวาน และเนื� อหนา 
จึงได้รับความสนใจจากตลาดนานาชาติและประสบความสําเร็จในการส่งออก ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้าน Desa Sejahtera Astra (DSA) ทําให้
สามารถผลิตสละคุณภาพสูงได้  ผลไม้ชนิดนี� ไม่ เพียงจําหน่ายในประเทศเท่านั�น  แต่ยังส่งออก
ไปยังหลายประเทศ เช่น จีน กัมพูชา สาธารณรัฐเช็ก  ไทย และเยอรมนี  ด้วยพื� นที� เพาะปลูก 
310 เฮกตาร์  เกษตรกรสามารถผลิตสละพันธุ์  Pondoh ได้  19.3 ตัน สร้างรายได้กว่า 7,800
ล้านรูเป�ยห์  โดยตั� งแต่ป�  2552 จนถึงป�จจุบันอินโดนี เซียส่งออกสละพันธุ์  Pondoh รวม 244 ตัน

    นาย Fer i  ประธานกลุ่มอํานวยความสะดวกของหมู่บ้าน DSA เมือง Magelang เรียกการ
ส่งออกครั� งนี� ว่า  "World Salak Fest ival"  เน้นถึงความสําเร็จในการส่งออกสละสู่ ต่างประเทศ
โดยเฉพาะพันธุ์  Pondok ที� ไ ด้รับการคัดเลือกเนื� องจากมีคุณภาพสูงและเป�นที� ต้องการของตลาด
ล่าสุดมีการส่งออกจํานวน 19.3 ตันไปยังประเทศจีน กัมพูชา และเยอรมนี  โดยเห็นว่าศักยภาพ
ในการส่งออกสละมีความสําคัญ โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนที� ไม่มีผลไม้ชนิดนี�  ซึ� งขณะนี�อ ยู่
ระหว่างสํารวจตลาดในเวียดนามและตะวันออกกลาง โดยนาย Taufiq Ratule รักษาการอธิบดี
กรมพืชสวน สนับสนุนกิจกรรมการส่งออก และย�าถึงบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงาน
ดึงดูดนักลงทุน และเพิ�มรายได้ของรัฐ  โดยเห็นว่าการส่งออกสามารถเสริมสร้างเ งินตรา
ต่างประเทศและเป�ดโอกาสในการจ้างงาน ซึ� งส่งผลดีต่อการขับเคลื� อนตลาดระหว่างประเทศ
ขณะที�นาย Agus Suryono ประธานกลุ่มเกษตรกร Ngudi  Luhur อธิบายเพิ�มเ ติมว่า การส่งออก
สละไม่ เพียงแต่เป�นการสร้างรายได้เพิ�มขึ�นให้ กับเกษตรกรเท่านั�น  แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ท้องถิ�น  และเสริมสร้างความมั�นคงในอาชีพการเกษตร แม้จะมีความท้าทายจากป�จจัยภายนอก
เช่น สภาพอากาศและตลาดที� เปลี�ยนแปลง แต่เกษตรกรยังคงมุ่ งมั�นที� จะปรับตัวและพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตเพื� อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื� อง

ที�มา:  ber itasatu.com วันที�  16 ตุลาคม 2567

กระทรวงเกษตรฯ สง่ออกสละ 244 ตันสูต่ลาดโลก
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ขยายเวลา! บงัคับการรบัรองฮาลาลสาํหรบัผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเพิ�มอกี 2 ป�

    เมื�อวันที� 18 ตลุาคม 2567 DR. H. MUHAMMAD AQIL IRHAM หวัหนา้หนว่ยงานรบัรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
(THE HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING AGENCY: BPJPH) กระทรวงกิจการศาสนาอินโดนเีซยี
ยืนยันว่า หลังจากชว่งเวลาการบังคับใชก้ารรบัรองฮาลาลเฟสแรก (FIRST PHASING PERIOD) สิ�นสดุลงในวันที�
17 ตลุาคม 2567 หน้าที�ในการรบัรองฮาลาลอยา่งเต็มรูปแบบจะเริ�มมผีลบงัคับใช้ตั�งแต่วันที� 18 ตลุาคม 2567
เป�นต้นไป สําหรบัผลิตภัณฑ์ทกุประเภทที�นาํเข้า จําหนา่ย และหมนุเวียนในอินโดนเีซยี ซึ�งเป�นไปตามกฎหมาย 
เลขที� 33 ป� 2014 ว่าด้วยการรบัรองฮาลาล (HALAL PRODUCT ASSURANCE: JPH) และมกีารออกขอ้บงัคับ
รัฐบาล (GOVERNMENT REGULATION: PP) เลขที� 42 ป� 2024 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บงัคับรฐับาล เลขที� 39
ป� 2021 ว่าด้วยการดําเนินการในภาคการรบัรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (THE IMPLEMENTATION OF THE HALAL
PRODUCT ASSURANCE SECTOR) โดยสว่นที�เกี�ยวขอ้งได้แก่มาตรา 160 สรุปได้ดังนี�
    (1) สาํหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ ่(MEDIUM AND LARGE BUSINESS ACTORS) ระยะเวลา
ของหน้าที�ในการรบัรองฮาลาลสาํหรบัผลิตภัณฑ์อาหาร เครื�องดื�ม ผลิตภัณฑ์จากการฆา่สตัว์ และบรกิารการฆา่
สัตว์ เริ�มตั�งแต่วันที� 17 ตลุาคม 2562 ถึงวันที� 17 ตลุาคม 2567
   (2) สาํหรับผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดเล็ก (MICRO AND SMALL ENTERPRISES: MSES) ระยะเวลา
ของหน้าที�ในการรบัรองฮาลาลสาํหรบัผลิตภัณฑ์อาหาร เครื�องดื�ม ผลิตภัณฑ์จากการฆา่สตัว์ และบรกิารการฆา่
สัตว์ เริ�มตั�งแต่วันที� 17 ตลุาคม 2562 ถึงวันที� 17 ตลุาคม 2569
   (3) หน้าที�ในการรบัรองฮาลาลสาํหรบัผลิตภัณฑ์อาหาร เครื�องดื�ม ผลิตภัณฑ์จากการฆา่สตัว์ และบรกิารการ
ฆา่สัตว์จากต่างประเทศ จะถกูกําหนดโดยรฐัมนตรภีายในวันที� 17 ตลุาคม 2569 หลังจากพจิารณาความเสรจ็สิ�น
ของความรว่มมอืในการรบัรองฮาลาลแบบรว่มกัน
   (4) การกําหนดหนา้ที�ในการรบัรองฮาลาลตามที�ระบุในวรรค (3) จะดําเนนิการหลังจากประสานงานกับกระทรวง
หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง

    นอกจากนี� นาย AQIL ได้ให้ขอ้มลูเพิ�มเติมว่า เพื�อกํากับดูแลการดําเนนิการตามภาระหนา้ที�ในการรบัรองฮาลาล
ตั�งแต่วันที� 18 ตลุาคม 2567 เป�นต้นไป หนว่ยงาน BPJPH จะดําเนนิการตรวจสอบและเฝ�าระวังการรบัรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล (HALAL PRODUCT ASSURANCE: JPH) โดยมวัีตถุประสงค์เพื�อสรา้งความมั�นใจว่าผลิตภัณฑ์ที�
จําหนา่ยในอินโดนีเซยีเป�นไปตามมาตรฐานฮาลาลตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ�งเป�าหมายของการดําเนนิการ
คือการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทั�งสามกลุ่มจากผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญไ่ด้รบัการรบัรองฮาลาลอยา่งมี
ประสิทธภิาพ ซึ�ง JPH จะดําเนินการตรวจสอบตามความพรอ้มของทรพัยากรบุคคลในแต่ละภมูภิาค นอกจากนี�
จะมกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการในการปรบัตัวตามแนวโนม้การบรโิภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลที�เพิ�มขึ�น และ
สอดคล้องกับการตรวจสอบ JPH โดยเสนอใหพ้จิารณาว่าการรบัรองฮาลาลไมใ่ชภ่าระ แต่เป�นคณุค่าเพิ�มเติมที�จะ
ชว่ยยกระดับคณุภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสนบัสนนุการขยายตลาดในอนาคต
อยา่งยั�งยืน
                                                                                         ที�มา: หนว่ยงานรบัรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (BPJPH) 
                                                                                                   วันที� 18 ตลุาคม 2567 



    เมื� อ วันที�  20 ตุลาคม 2567 นาย Prabowo Subianto ได้กล่าวสุนทรพจน์ครั� งแรกหลังพิธี
สาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที�  8  ของอินโดนี เซีย  ณ อาคาร Majel is
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Senayan กรุงจาการ์ตา เน้นย�า ว่าความยืดหยุ่นและความ
พอเพียงด้านอาหารถือเป�นวาระหลักของรัฐบาล โดยความมั�นคงด้านอาหารเป�นขั�นตอนเชิง
กลยุทธ์ที�สํา คัญในการรับประกันสวัสดิการและความเป�นอิสระของประเทศท่ามกลางความ
ท้าทายระดับโลกที� เพิ�มขึ�น  พร้อมทั� ง เน้นถึงความจําเป�นในการร่วมมือกับผู้ เชี�ยวชาญเพื� อพัฒนา
แนวทางที� เหมาะสม ประธานาธิบดี  Prabowo ตั� ง เป�าหมายว่า ในช่วงเวลา 4-5 ป�ข้างหน้า
อินโดนี เซียจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านอาหารของประชากรทุกคน และพร้อมที�จะ
เป�นคลังอาหารของโลก

    ในบริบทของการพึ� งพาการนําเข้าอาหาร โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโลก ประธานาธิบดี
Prabowo ยืนยันว่าอินโดนี เซียมีศักยภาพในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสูงเพื� อลดการพึ� งพา
การนําเข้าอาหาร และย�าถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันในระดับชาติในการกําจัดความ
ยากจนและความหิวโหย พร้อมเชิญชวนผู้นําและชุมชนต่างๆ ร่วมมือกันเพื� อบรรลุความมั�นคง
ด้านอาหารและยกระดับสวัสดิการของประเทศ นอกจากนี�  ยั ง เน้นถึงความท้าทายระดับโลก 
เช่น การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่มั�นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ซึ� ง เป�นประเด็นที� ต้องพิจารณาในกลยุทธ์ระยะยาวด้านความมั�นคงด้านอาหารของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่ ง เน้นการสร้างความร่วมมือที� เข้มแข็งและยั� งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม

    รัฐบาลอินโดนี เซียมี วิสัยทัศน์มุ่ ง เน้นความมั�นคงด้านอาหาร เศรษฐกิจที�ยั� งยืน และความ
ยืดหยุ่นระดับชาติ  ประชาชนและเกษตรกรในอินโดนี เซียมีความคาดหวังสูง ว่าการดําเนินการ
ของรัฐบาลจะสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างชัดเจน และหวังว่าโครงการ
ที�ออกแบบจะไม่ เพียงแค่เน้นการเพิ�มการผลิตอาหาร แต่ยังให้ความสําคัญกับการเข้า ถึง
เครื� องจักรทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง  และการฝ�กอบรมในภาคเกษตรกรรม
นอกจากนี�  การสนับสนุนด้านการเ งินและการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์การเกษตรถือเป�นประเด็น
สําคัญที�คาดว่าจะช่วยเพิ�มรายได้และปรับปรุงคุณภาพชี วิตให้ ดีขึ�นอย่างยั� งยืน

ที�มา:  กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์  กระทรวงเกษตร อินโดนี เซีย  วันที�  20 ตุลาคม 2567

ประธานาธิบด ีPRABOWO นําอินโดนเีซยีมุง่สูค่วามพอเพยีงด้านอาหารในอนาคต
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    ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  (Central  Stat ist ics  Agency:  BPS)  ระบุ ว่า  
ภาคการเกษตรของอินโดนี เซียยังคงมีความแข็งแกร่ง  ในป�  2566 มีการส่งออกสินค้าเกษตร
มูลค่ากว่า 552.4 ล้านล้านรูเป�ยห์  สะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรของ
อินโดนี เซีย  ทั� งสินค้าสดและแปรรูปที�มีความต้องการสูงในตลาดทั� วโลก แม้ ว่าการนําเข้า
สินค้าเกษตรถึงเดือนสิงหาคม 2567 จะมีมูลค่ากว่า 7,580 ล้านเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ
117.4 ล้านล้านรูเป�ยห์ )  ส่วนใหญ่ เป�นสินค้าที�ผลิตในภูมิอากาศแบบกึ� ง เขตร้อน เช่น
ข้าวสาลีและถั� วเหลือง แต่โดยรวมแล้วภาคการเกษตรยังคงแข็งแกร่ง  มูลค่าการนําเข้าที�
ต�ากว่าการส่งออกอย่างมีนัยสํา คัญ แสดงถึงส่วนเกินที� ถือเป�นสัญญาณที� ดีสําหรับเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต

    นาย Mochammad Arief  Cahyono หัวหน้าสํานักประชาสัมพันธ์และข้อมูล  
กระทรวงเกษตร ได้ เน้นย�า ว่าภาคการเกษตรของอินโดนี เซียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื� อง
โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรที�ส่ งออกเกินความต้องการ เช่น กาแฟ โกโก้  เครื� องเทศ
และน�ามันปาล์ม ภายใต้การนําของรัฐมนตรี  Andi  Amran Sulaiman เป�าหมายไม่ เพียงแต่
เพิ�มการผลิตอาหาร แต่ยังมุ่ ง เน้นที�การเพิ�มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการ
แปรรูป กลยุทธ์นี�มี เป�าหมายเพื� อสร้างตําแหน่งของอินโดนี เซียในตลาดโลกและลดการ
พึ� งพาการนําเข้า  ด้วยแนวทางที�ครอบคลุมตั� งแต่ต้นน�าถึงปลายน�า  กระทรวงเกษตร
มีความมั�นใจว่าภาคการเกษตรจะยังคงมีส่วนช่วยเศรษฐกิจชาติอย่างมีนัยสํา คัญ 
โดยได้รับแรงขับเคลื� อนจากการเพิ�มการส่งออกและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศที�แข็งแกร่งขึ�น

ที�มา:  f inance.detik .com วันที�  21 ตุลาคม 2567

สง่ออกสนิค้าเกษตร 552.4 ล้านล้านรูเป�ยห ์ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจชาติ
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    กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) โดยหน่วยงานควบคุมและกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลและประมง (The Marine and Fisheries  Products Qual ity  Control  and Supervis ion Agency:
BPPMHKP) ได้ริ เริ�มความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์เ กี� ยวกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อรับประกันคุณภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงจากอินโดนี เ ซียไปยังตลาดยุโรป นาง Ishart ini  หัวหน้า  BPPMHKP เป�ดเผยว่า ไ ด้มีการหารือความ
เป�นไปได้ในการร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ผู้บริ โภคแห่งเนเธอร์แลนด์
(Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority :  NVWA) และหน่วยวิ จัยความปลอดภัย
อาหารของ Wageningen (Wageningen Food Safety Research:  WFSR) ซึ� ง เป�นหน่วยงานภายใต้
มหาวิทยาลัย Wageningen Univers ity  & Research ในเนเธอร์แลนด์

    หนึ� งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที�มีศักยภาพในการพัฒนาปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์ประมงคือยุโรป 
โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์ซึ� ง เป�นจุดเริ�ม ต้นในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง ดังนั�น  KKP จึงมุ่ งมั�นในการส่งเสริม
ความร่วมมือนี�  เนเธอร์แลนด์เป�นที� รู้ จักในฐานะประเทศที� มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารที�มีชื� อ เสียง
และมีสถาบันวิจัยที�มีความสามารถหลายแห่ง  การดําเนินการตามระบบรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ประมง (System for  Qual ity  Assurance and Safety of  Fishery Products:SJMKHP) 
ในเนเธอร์แลนด์มี พื� นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานเป�นรูปธรรม แสดงความมุ่ งมั�นในการสร้าง
มาตรฐานสูงสําหรับผลิตภัณฑ์ประมง ซึ� ง เป�นสิ� ง ที�  KKP ต้องการได้รับความรู้และนาํไปประยุกต์ใช้ ใน
อินโดนีเซียเพื� อพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมงอย่างยั� งยืน

    โดย NVWA และ WFSR ได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือที� เสนอในการทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร โดยจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานผู้ มี อํานาจของเนเธอร์แลนด์ ความร่วมมือนี�มุ่ ง เน้นการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบาร์ โ ค้ด DNA การจัดลําดับจีโนมทั� งหมด รวมถึงเทคนิค Recombinase Polymerase
Amplif icat ion (RPA) และ Clustered Regularly  Interspaced Short  Pal indromic Repeats:  CRISPR 
ซึ� ง เป�นเทคโนโลยีที�มีศักยภาพในการตรวจจับไวรัสและจุลินทรีย์ ก่อโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยาํ  เทคโนโลยี
เหล่านี�สามารถสามารถใช้ เ พื� อพัฒนาวิธีการตรวจสอบที�มีประสิทธิภาพในการระบุและวิเคราะห์ เชื� อโรค
ในตัวอย่างต่างๆ

    จากนั�น  KKP ร่วมกับ WFSR ตกลงจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื� อขยายความร่วมมือในด้านการ
ประเมินและการบังคับใช้ความเสี�ยง  รวมถึงการแลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหาร เทคนิคการเก็บตัวอย่าง  และการควบคุมตลาดหลังชายแดน การร่วมมือในครั� ง นี�มี เป�าหมาย
เพื� อส่ง เสริมความปลอดภัยของอาหารในระดับสูง สุดและสร้างมาตรฐานที� เข้มแข็งสาํหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ที�มา:  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง วันที�  21 ตุลาคม 2567

อินโดนเีซยีจับมอืเนเธอรแ์ลนด์ยกระดับคณุภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ประมง
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    นาย Sakti  Wahyu Trenggono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง เร่ง ดําเนินโครงการ
สําคัญภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน�า เ งินทั� ง  5  โครงการ ในวาระที�สองของการบริหารงานเพื� อสนับสนุนวิสัยทัศน์
และภารกิจของรัฐบาลประธานาธิบดี  Prabowo ซึ� งนาย Trenggono ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบการ
บริหารกิจการทางทะเลและประมงในคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ อีกครั� ง  โดยได้รับการแต่งตั� งจากประธานาธิบดี
Prabowo เมื� อ วันที�  21 ตุลาคม 2567 ทั� งนี�  เศรษฐกิจสีน�า เ งินถือเป�นส่วนหนึ� งของภารกิจ Astacita ที� มุ่ ง เน้น
การพัฒนาที�ยั� งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื� อส่ง เสริมความเป�นอยู่ ที� ดีของประชาชนที�
รัฐบาลประธานาธิบดี  Prabowo มุ่ ง ดําเนินการในอีกห้าป�ข้างหน้า  เพื� อเสริมสร้างระบบความมั�นคงของรัฐและ
ส่งเสริมความเป�นอิสระของประเทศ โดยเฉพาะภาคกิจการทางทะเลและประมง ซึ� งมี ศักยภาพในการสนับสนุน
ความความมั�นคงด้านอาหารและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

    นาย Trenggono ให้ข้อมูลเพิ�มเ ติมว่า โครงการเศรษฐกิจสีน�า เ งินที�จะดําเนินการ รวมถึงการขยายพื� นที�
อนุรักษ์ทางทะเล การจัดสรรพื� นที�และโควตาการทําประมง (PIT)  การพัฒนาการเพาะเลี�ยงสัตว์น�า  การติดตาม
และควบคุมพื� นที�ชายฝ�� งและหมู่ เกาะขนาดเล็ก ตลอดจนการแก้ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยร่วมมือกับ
ชาวประมงหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียชายฝ�� งทะเล ผ่านโครงการ Bulan Cinta Laut โดยในช่วงการดํารงตําแหน่ง
ในวาระแรก นาย Trenggono ได้ เริ�ม ดําเนินโครงการต่างๆ เช่น การสร้างแบบจําลอง PIT การพัฒนาโมเดล
เพาะเลี�ยงกุ้ ง  สาหร่ายทะเล และกุ้งก้ามกราม รวมถึงโครงการแก้ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยมี  Ocean
Big Data เป�นเครื� องมือดิ จิ ทัลที� มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและวัดคุณภาพความสมบูรณ์ของระบบนิ เวศ
ทางทะเล รวมถึงการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ในพื� นที�ทะเล ในวาระที�สอง นาย Trenggono
มั�นใจว่าโครงการที� กํา ลังดําเนินการอยู่จะได้ รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับโครงการอื� น  ๆ เช่น 
การสร้างบ่อ กุ้งที� ทันสมัย 2,000 เฮกตาร์ ในเมือง Waingapu จ.นูซาเติงการาตะวันออก การพัฒนาการ
เพาะเลี�ยงปลาทูน่าในปาป�ว  และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์การประมง โดยเน้นการดูแลรักษาพื� นที�
อนุรักษ์ทางทะเลอย่างยั� งยืน
 

ที�มา:  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง วันที�  21 ตุลาคม 2567

KKP ขบัเคลื�อนโครงการเศรษฐกิจสนี�าเงิน สนับสนุนภารกิจ ASTACITA ของรฐับาลใหม่
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หมายเหตุ
Astacita ในบริบทของรัฐบาลอินโดนี เซีย  หมายถึงแปดเป�าหมายหลักที� มุ่ งหวังเพื� อการพัฒนาและความเจริญของประเทศ
รายละเอียดของแต่ละเป�าหมายอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามยุคสมัย แต่โดยทั� วไปแล้วจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี�
1 .  ความมั�นคงด้านอาหาร -  การสร้างระบบการผลิตอาหารที�ยั� งยืนและเพียงพอสําหรับประชาชน
2.  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ -  การสนับสนุนเศรษฐกิจที�มีการเติบโตอย่างมั�นคงและยั� ง ยืน
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  -  การปรับปรุงการศึกษาและสุขภาพเพื� อพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน
4.  การพัฒนาพลังงานและสิ� งแวดล้อม -  การใช้พลังงานที�ยั� งยืนและการปกป�องสิ� งแวดล้อม
5.  การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม -  การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างสังคมที� เข้มแข็ง
6.  การพัฒนาความเท่าเทียม -  การสร้างโอกาสที� เ ท่าเทียมให้ กับทุกกลุ่มในสังคม
7.  ความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย -  การเสริมสร้างความมั�นคงภายในประเทศและการป�องกันความขัดแย้ง
8.  การเชื� อมโยงและการพัฒนาการคมนาคม – การพัฒนาโครงสร้างพื� นฐานเพื� อสนับสนุนการเชื� อมโยงระหว่างภูมิภาค



ประธานาธิบด ีPRABOWO แต่งตั�ง HAIKAL HASSAN หวัหน้า BPJPH 
ย�าความสาํคัญของการทํางานรว่มกันเพื�อฮาลาลที�ยั�งยนื!

29Office of Agricultural Affairs - Jakarta

NEWS REPORT - OCTOBER 2024

    เมื� อ วันที�  22 ตุลาคม 2567 ณ ทําเนียบประธานาธิบดี  กรุงจาการ์ตา ประธานาธิบดี
Prabowo Subianto ได้แต่งตั� ง  Dr .  H.  Ahmad Haikal  Hassan หรือที� รู้ จักกันในนาม
Babe Haikal  ให้ เข้ารับตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal
Product Assurance Organiz ing Agency:  BPJPH) แทน Dr.  H.  Muhammad Aqil
I rham โดยก่อนเข้ารับตําแหน่งอย่างเป�นทางการ Babe Haikal  ไ ด้ เข้าประชุมภายใน
และได้มีบัญชาจากประธานาธิบดีคนที�  8  ของอินโดนี เซีย  ให้มุ่ ง เน้นการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันพัฒนาอินโดนี เซีย  นอกจากนี�  ประธานาธิบดี
ยังขอให้หลีกเลี�ยงการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลที�อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
ในประเทศ เพื� อเสริมสร้างความเป�นหนึ� งและความเชื� อมั�นในรัฐบาล

ที�มา :  sadarhalal .com วันที�  22 ตุลาคม 2567



แปรรูปภาคเกษตรกรรมขบัเคลื�อนสง่ออก เสรมิสรา้งเศรษฐกิจอินโดนเีซยี 

30Office of Agricultural Affairs - Jakarta

NEWS REPORT - OCTOBER 2024

    อินโดนีเซียเผชิญกับความท้าทายในการเพิ�มการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื� อสนับสนุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ หนึ� งในความพยายามเชิง ยุทธศาสตร์ ที� กํา ลังดําเนินการอยู่ คือการส่งเสริมการแปรรูปในภาคการเกษตร
ซึ� งถูกนําเสนอในงาน Dialog Kebi jakan Gambir  Trade Talk (GTT) ครั� ง ที�  16 ณ กรุงจาการ์ตา เมื� อ วันที�
17 ตุลาคม 2567 ฟอรัมนี� จัดขึ�นโดยกระทรวงการค้าร่วมกับ International  Trade Analysis  and Pol icy
Studies ( ITAPS) คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural  Univers ity  ( IPB)  
Dr .  I r fan Syauqi  Beik คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (FEM) มหาวิทยาลัย IPB ได้ระบุในพิธี เป�ด
งานถึงความสําคัญของภาคการเกษตรต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย  “ภาคการเกษตรถือเป�น
เสาหลักของเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีศักยภาพมากมาย แต่ความท้าทายที� ต้องเผชิญมีความซับซ้อน” 
หนึ� งในประเด็นที� ถูกหยิบยกขึ�นคือ อายุเฉลี�ยของเกษตรกรที�สู ง ถึง  60 ป�  ซึ� ง ต้องการนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี
ทางการเกษตร เพื� อช่วยแก้ไขป�ญหานี�

    ภาคการแปรรูปทางการเกษตรได้ รับความสนใจอย่างมากในเวทีนี�  โดย Dr.  Sahara ผู้ อํานวยการด้านการ
วิเคราะห์การค้าและการศึกษาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ ( International  Trade Analysis  and Pol icy
Studies:  ITAPS) คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย IPB ชี� ให้ เห็นถึงความสาํคัญของการแปรรูป
สินค้าเกษตรดิบให้เป�นผลิตภัณฑ์ที�มีมูลค่าเพิ�ม  ซึ� งจะช่วยเพิ�มความสามารถในการแข่ง ขันในตลาดโลก เขากล่าว
ว่า การส่งออกกาแฟดิบมีมูลค่าต�ากว่าการส่งออกกาแฟที�ผ่านการแปรรูปเป�นพรีเมียม นอกจากนี�  การแปรรูปยัง
มุ่ ง เ น้นไปที�การประมวลผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน�ามันและผลิตภัณฑ์ประมงเพื� อเพิ�มมูลค่าและ
เป�ดโอกาสในการเข้า ถึงตลาดที�ก ว้างขึ�น  อาทิ  ผลิตภัณฑ์ปาล์มน�ามันที�แปรรูปเป�นเครื� องสาํอางมีมูลค่าสูงกว่า
น�ามันปาล์มดิบ (CPO) มหาวิทยาลัย IPB ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างนวัตกรรมในภาคเกษตรกรรม โดยการ
เป�ดหลักสูตรการศึกษาเกษตรอัจฉริยะ ซึ� ง ใช้ เทคโนโลยีล่าสุดเพื� อพัฒนา นอกจากนี�  การพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตรกรรมก็มีความสาํคัญอย่างยิ� ง  มหาวิทยาลัย IPB มุ่ ง เน้นในการสร้างผู้ เชี�ยวชาญ
ผ่านหลักสูตรป�ญญาประดิษฐ์  (AI)  เ พื� อเตรียมความพร้อมสําหรับความท้าทายในอนาคต

    ในระดับโลก อินโดนีเซียเผชิญกับความท้าทายในการส่งออกที� มีความซับซ้อนเมื� อเปรียบเทียบกับประเทศอื� น
เช่น จีนและเวียดนาม แม้ ว่าจะเป�นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์หลัก เช่น ปาล์มน�ามันและกาแฟ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี�
ยั งไม่ ไ ด้ รับการแปรรูปอย่างเต็มที�  ส่ งผลให้มูลค่าที� เพิ�มขึ�น ยังต�าอยู่  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรที�มีความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภาคสามารถเสริมสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมและความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจได้  อินโดนี เ ซียมีศักยภาพสูงในภาคการแปรรูป แต่ต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบและเทคโนโลยี ที�
เหมาะสม เพื� อให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเน้นความยั� ง ยืนและการใช้ เทคโนโลยีสี เ ขียว จะเป�นกุญแจ
สําคัญในการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาล นักวิชาการ
และผู้ประกอบการ หวังว่าในอนาคตภาคเกษตรกรรมของอินโดนี เซียจะพัฒนาขึ�นอย่างรวดเ ร็ว  แก้ไข
ความท้าทายทางโครงสร้าง และบรรลุ วิ สัยทัศน์ อินโดนี เซีย รุ่ ง เรือง 2588 ( Indonesia Gold 2045)

                                                                         ที�มา:  Sawit  Indonesia วันที�  23 ตุลาคม 2567
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    เมื� อ วันที�  28 ตุลาคม 2567 นาย Erwin Dwiyana ผู้ อํานวยการฝ�ายการตลาด กรม
เสริมสร้างความสามารถในการแข่ง ขันผลิตภัณฑ์ทางทะเลและประมง (PDSPKP)
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) เป�ดเผยว่า KKP อยู่ระหว่างดําเนินการ
สํารวจตลาดส่งออกใหม่  สาํหรับกุ้ งของอินโดนี เ ซีย โดยมีประเทศเป�าหมายหลักคือ
ญี� ปุ�น  เกาหลีใต้  และออสเตรเลีย เพื� อบรรเทาป�ญหาที� เ กิดจากการตั� ง กําแพงภาษีการค้า
(Anti-dumping)  ในสหรัฐอเมริกา การขยายตลาดในครั� งนี� ไ ด้ รับการสนับสนุนจาก
โครงการต้นแบบเพื� อเพิ�มปริมาณและคุณภาพการส่งออกกุ้ ง  (Model ing program to
increase the quantity  and qual ity  of  shr imp exports)  โดยเห็นว่า  ตลาดสหรัฐยัง
เป�นโอกาสสาํหรับกุ้ งสดที� ไม่แช่แข็ง  ส่วนตลาดญี� ปุ�นมีศักยภาพสูงในด้านกุ้ งแช่แข็งและ
แปรรูป ขณะที�ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ก็มีแนวโน้มที� ดี สําหรับตลาดส่งออกกุ้ ง เช่นกัน

    สําหรับการตั� ง กําแพงภาษี นาย Erwin ได้รายงานถึงความก้าวหน้าที�พอใจในความ
พยายามร่วมกันระหว่าง KKP และหน่วยงานที� เ กี� ยวข้อง จากการประเมินขั�นสุดท้าย
ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (The US Department of  Commerce:  USDOC) เป�ด
เผยว่า ไม่ มีหลักฐานการให้เ งินสนับสนุนที�สามารถนาํไปสู่การจัดเก็บภาษีสาํหรับ
เกษตรกรและผู้ส่ งออกกุ้ ง อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม USDOC ได้ กําหนดอัตราภาษี
เพิ�มเ ติมชั� วคราวที� ร้อยละ 3.9 สาํหรับกุ้งอินโดนี เซียเมื� อ วันที�  22 ตุลาคม 2567 ลดลง
จากอัตราเบื� องต้นที� ร้อยละ 6.3 นาย Erwin ย�า ว่าผลลัพธ์นี� ถือเป�นข่าวดี  ก่อนการ
พิจารณาผลการตัดสินขั�นสุดท้ายในวันที�  5  ธันวาคม 2567 ขณะเดียวกัน รัฐบาล
อินโดนี เซียยังคงพัฒนาคุณภาพการผลิตกุ้งผ่านโครงการเพาะเลี�ยงในแต่ละภู มิภาค
เพื� อสนับสนุนตลาดที� กํา ลังขยายตัว
 
ที�มา :  tvonenews.com วันที�  29 ตุลาคม 2567

อินโดนเีซยีวางแผนขยายสง่ออกกุ้งไปญี�ปุ�น เกาหลใีต้ และออสเตรเลยี
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    การนําเทคโนโลยีการเคลือบผิวถนนแบบไมโครเซอร์ เฟซซิ� ง  (Microsurfacing)  มาใช้ ใน
จังหวัด Bangka Bel itung กลายเป�นนวัตกรรมสาํคัญในการปรับปรุงคุณภาพพื� นผิวถนน
ในอินโดนี เ ซีย โดยการเคลือบผิวถนนประกอบด้วยแอสฟ�ลต์  ผสมกับยางและสารเคมี อื� น  ๆ
เพื� อสร้างพื� นผิวที� เรียบและทนทานต่อการสึกหรอ เทคโนโลยีไมโครเซอร์เฟซซิ�ง เหมาะสาํหรับ
ถนนที� มีสภาพผิวที�ข รุขระหรือมีป�ญหาการสึกหรอ ซึ� งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนและ
ลดต้นทุนการซ่อมแซมในอนาคต นอกจากนี�  ยั ง มีประโยชน์ในด้านสิ� งแวดล้อม เนื� องจากช่วยลด
การใช้ วัสดุใหม่ ในการก่อสร้าง Bangka Bel itung เป�นภูมิภาคแรกในอินโดนี เซียที�นาํ เทคโนโลยี
ไมโครเซอร์เฟซซิ� งมาใช้  ก่อนหน้านี� เคยมีการนาํไปใช้ ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
และเยอรมนี เทคโนโลยี นี� นําโพลีเมอร์ ที� ไ ด้มาจากยางในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุง
แอสฟ�ลต์สําหรับการเคลือบผิวถนน ทําให้พื� นผิวมีความยืดหยุ่นและทนทานยิ� งขึ�น  การเคลือบผิว
ที�ถนน Sudirman ซึ� งมีการจราจรหนาแน่น มี เป�าหมายเพื� อยืดอายุการใช้งานของถนนและลด
ความเสียหายจากสภาพอากาศและน�าหนักของยานพาหนะ

    นอกจากประโยชน์ ด้านโครงสร้างพื� นฐานแล้ว เทคโนโลยี ไมโครเซอร์ เฟซซิ�งยังมีผลเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย การใช้น�ายางท้องถิ�นในกระบวนการเคลือบ
ผิวถนนส่งผลให้ เ กิดความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่  โครงการเคลือบผิวถนนด้วยเทคโนโลยี
ไมโครเซอร์เฟซซิ� งมีมูลค่าถึง  3,800ล้านรูเป�ยห์  และได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายของรัฐ  (APBN) ประจําป�  2567 โดยมี กําหนดแล้วเสร็จภายใน 6 เ ดือน
เริ�มตั� งแต่กลางป�  2567 นาย Ar ief  Syar i f  Hidayat หัวหน้าศูนย์ดําเนินการถนนแห่งชาติ
Bangka Bel itung (BPJN) ไ ด้ย�า ถึงความสําคัญของเทคโนโลยีนี� ในการปรับปรุงคุณภาพถนน
และสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ�น  หากโครงการนี�ประสบความสาํเร็จ  เทคโนโลยี ไมโคร
เซอร์เฟซซิ�งจะสามารถนําไปใช้อย่างกว้างขวางทั� ว อินโดนี เซีย  สร้างถนนที�มีความทนทาน
มากขึ�น  และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ กับอุตสาหกรรมยางในประเทศ คาดว่าเทคโนโลยีนี�
จะนํามาซึ� งผลประโยชน์โดยตรงต่อสังคม รวมถึงการลดต้นทุนการดําเนินงานของยานพาหนะ
และเพิ�มความสะดวกสบายในการขับขี�อย่างมีนัยสําคัญ
 
ที�มา:  ข่าว Antara วันที�  30 ตุลาคม 2567
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    เมื� อ วันที�  31 ตุลาคม 2567 นาย Ar ief  Prasetyo Adi  หัวหน้าหน่วยงานอาหารแห่งชาติ
(National  Food Agency)  ไ ด้ เป�ดเผยผลการทดสอบเร่ง ด่วน (Rapid Test)  เ กี� ยวกับสารพิษ
ตกค้างในองุ่น  Shine Muscat หลังจากที�ประเทศไทยประกาศห้ามการจําหน่ายผลไม้จากจีน
พบว่าผลการทดสอบจากการสุ่มตรวจใน 100 แห่งทั� วประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 90 แสดงผล
เป�นลบ และร้อยละ 10 พบสารตกค้างในปริมาณที�ปลอดภัย จึงสามารถยืนยันได้ ว่าผลไม้
ดังกล่าวปลอดภัยสําหรับการบริโภค นาย Ar ief  ไ ด้ให้ข้อมูลเพิ�มเ ติมว่าการดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารสดเข้มงวดมากขึ�น  โดยมีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบใน
ห้องปฏิบั ติการอย่างสม�าเสมอ เพื� อรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที�มีอยู่ ในตลาด
นอกจากนี�  หน่วยงานยังมีแผนที�จะตรวจสอบอย่างต่อเนื� อง  เพื� อสร้างความมั�นใจให้แก่ ผู้บริโภค
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที�บริ โภค

    การดําเนินการนี� มีความสาํคัญอย่างยิ� งในบริบทของความกังวลเกี�ยวกับสารเคมี อันตรายที�พบ
ในผลไม้  ก่อนหน้านี� มีรายงานว่าประเทศไทยพบสารเคมี อันตรายในองุ่น  Shine Muscat ที�นาํ
เข้าจากจีน จากการทดสอบตัวอย่างองุ่น  24 ผล พบว่า 23 ผลมีสารเคมีอันตราย โดยเฉพาะ
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyr i fos)  นอกจากนี�  ยั ง มีสารตกค้างอื� นๆ เช่น Bifenazate,
Dinotefuran,  Fluopyram, Boscal id,  Fluopicol ide,  Pyr imethanil ,  Ametoctradin,
Tetraconazole,  และ Ethir imol ดังนั�น  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารจึงมี
ความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนและเพื� อสร้างความเชื� อมั�นในตลาดสินค้าเกษตรอย่างยิ� ง  
 
ที�มา :   Kompas วันที�  29 ตุลาคม 2567 และ Tempo วันที�  31 ตุลาคม 2567
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อินโดนเีซยีเขม้งวดตรวจสอบความปลอดภัยองุ่น SHINE MUSCAT จากจนี
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